



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 15 กันยายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. อนาคตต่อต้านเชื้อกลุ่มทุน 4กมธ.ลุยอีอีซี	มติชน
2. สั่งกัญชาท่วม 24 ชม. 'บิ๊กตุ๋'ห่วงใยประชาชน	แนวหน้า
3. มท.2 กับท่าที ปชป. แก่ไข รธน.-เลือกตั้งท้องถิ่น	ไทยโพสต์
4. สว.ออกโรงตื้อ-ขอเอี่ยวแก้รธน. พ่วงนิรโทษกรรม	มติชน
5. ผลักดันน้ำลงโขง ลดท่วม 8 จว.อีสาน	เดลินิวส์
6. คอล้ม: สับรางวัลอาทิตย์: ปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ	ไทยรัฐ
7. 'เฉลิมชัย'มั่นใจเพิ่มรายได้เกษตรกร	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
8. คอล้ม: สารพันปัญหา สารหน้ารู้?	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
9. สว. แจมแก้รธน. พ่วงปมนิรโทษ	มติชน (กรอบบ่าย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : อนาคตผู้ต่อต้านเอื้อกลุ่มทุน 4กมธ.ลุยอีอีซี

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562

ฉบับที่ : 15162 หน้า : 1, 8, 9

อนาคตผู้ต่อต้านเอื้อกลุ่มทุน 4กมธ.ลุยอีอีซี

ผนึกสอบ'ที่ดิน-ผังเมือง' 'อุตสาหกรรม'ตั้งกก.เคลื่อนศก. เฮ15ตค.รับค่าประกันข้าว

'อนค.'ลุยใช้ กมธ. 4 ชุด ตรวจสอบโครงการ
อีอีซี ลั่นทำหน้าที่เต็มที 'จรินทร์'บุกอีสาน
แจกประกันข้าว เปิดเกษตรกรลงทะเบียน
ใช้สิทธิแล้ว (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

อีอีซี

'จรินทร์'ลุยอีสานแจกประกันข้าว

เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางไปโรงเรียนจันทร์บุรณกษานุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อประชุมชี้แจงนโยบายและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ยโสธร สุรินทร์ และศรีสะเกษ เกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาล ร่วมกับนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ คณะผู้บริหาร กระทรวงพาณิชย์ และ ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เข้าร่วม

นายจรินทร์เปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 (รอบที่ 1) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเป็นวงเงินงบประมาณ

21,495.74 ล้านบาท และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ ภายในวงเงินงบประมาณดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ซึ่งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการ ประกันรายได้ฯ มีมติเห็นชอบขั้นตอนและวิธีดำเนินการแล้ว ในฤดูกาลผลิตนี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะสามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิในรอบที่ 1 นี้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายจรินทร์กล่าวว่า การกำหนดชนิดและราคา ประกันรายได้ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ โดยกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้ ณ ราคาความชื้นไม่เกิน 15% ชดเชยเป็นจำนวนตัน ในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้ ชนิดข้าว คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน (ครวัเรียนละ 14 ตัน), ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท/ตัน (ครวัเรียนละ 16 ตัน), ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน (ครวัเรียนละ 30 ตัน), ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน (ครวัเรียนละ 25 ตัน) ข้าวเปลือกเหนียว

12,000 บาท/ตัน (ครวัเรียนละ 16 ตัน)

ดีเคยจ่ายเงินล็อตแรก15ตค.

แหล่งข่าวจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรณีที่เกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิดจะได้สิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของ ข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้าวที่กำหนดไว้สูงสุด ทั้งนี้ ยกเว้นพันธุ์ข้าวที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 18 พันธุ์ เนื่องจากเป็นข้าวอายุสั้น ระยะเวลาดำเนินการการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 ต้องปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน- 31 ตุลาคม 2562 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2562-28 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาได้รับสิทธิชดเชยให้เป็นไปตามวันเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรระบุในทะเบียนเกษตรกร

"เงินส่วนต่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับครั้งแรกวันที่ 15 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดการใช้สิทธิตามโครงการ 31 ตุลาคมปี 2563 ขณะที่การจ่ายเงินแก่เกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบ โดยเกษตรกรไม่ต้องทำ สัญญากับ ธ.ก.ส. ซึ่งขั้นตอนและวิธีการเป็นระบบชัดเจนตรวจสอบได้" แหล่งข่าวระบุ

อนุกก.ป้องเกษตรกรโดนเอาเปรียบ

แหล่งข่าวกล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงระยะเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย ใช้ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่รายประเทศของข้าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : อนาคตสู่ต่อต้านเอื้อกลุ่มทุน 4กมธ.ลุยอีอีซี

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562

ฉบับที่ : 15162 หน้า : 1, 8, 9

แต่ละชนิดของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการคำนวณปริมาณผลผลิตของเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิในการชดเชย คำนวณปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิเพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงินชดเชย โดยใช้ข้อมูลและหลักการทางสถิติเป็นที่ยอมรับโดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิดมาคูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณผลผลิตที่มติดี ครม. กำหนด ทั้งนี้โครงการได้บูรณาการหน่วยงานกำกับดูแลใกล้ชิดไปรุ่งใส เป็นธรรม จัดตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดเพื่อคอยติดตาม กำกับดูแลการดำเนินโครงการประกันรายได้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและป้องปรามเพื่อให้การค้าขายปกติ เกิดความเป็นธรรม ไม่มีการเอาเปรียบเกษตรกร

แหล่งข่าวกล่าวว่า หน่วยงานหลักที่ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรครั้งนี้ ประกอบด้วยกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนด เกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทำหน้าที่พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงของการประกันรายได้ ขณะที่ อ.ก.ส.เป็นหน่วยงานหลักในการจ่ายเงินชดเชย และช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการให้เกษตรกรได้รับทราบ และกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยคำนึงถึงความสะดวกและประโยชน์ที่เกษตรกรพึงได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว รวมทั้งร่วมกับกรมการค้าภายใน อ.ก.ส. และจังหวัดแหล่งผลิต ในการชี้แจง เกี่ยวกับโครงการประกันรายได้ ในระดับพื้นที่

‘อุตตม’ตั้งกก.ร่วมหอการค้า

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีหอการค้าไทย นำโดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการเข้าพบ โดยมีข้อเสนอมุ่งผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ 7 ข้อ ว่า จะนำข้อเสนอนี้ทั้งหมดไปพิจารณา ซึ่งเบื้องต้นเห็นด้วยในหลักการที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมในการขับเคลื่อนข้อเสนอนี้ทั้งหมด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนับจากนี้

รายงานข่าวระบุว่า ข้อเสนอมุ่งผลักดันของหอการค้า ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว เสนอให้มีการจัดตั้งจุดรับสินค้าในเมืองสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นแบบถาวร และออกมาตรการทางภาษีสำหรับการปรับปรุงโรงแรมและห้องพักเก่า ขอให้พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอย่างสมบูรณ์มีกรมศุลกากรทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักและขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พร.) เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน เร่งออกระเบียบปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมพร้อมก่อนบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจพาณิชย์ สนับสนุนงบประมาณป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขปัญหาจากการจัดเก็บภาษีและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค ขอให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน (กกร.ร่วมกับกระทรวงการคลัง) และการส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดน

สภานายจ้างเสนอค่าแรงแรกเข้า

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) กล่าวว่า เห็นสอดคล้องกับ 7 ข้อเสนอมุ่งผลักดันของหอการค้าไทยเพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศที่สะท้อนไปยังรัฐบาล แต่ในส่วนของสภาองค์การนายจ้างขอเสนอ นโยบายเร่งด่วนด้านแรงงานเช่นกัน คือ การยกระดับศักยภาพของแรงงาน ยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้างที่สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของประชาชน และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

นายธนิตกล่าวว่า แนวคิดเรื่อง ค่าจ้างแรกเข้า เป็นไปตามที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เคยนำเสนออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2560 เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ในระยะยาวจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นประจําอย่างที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา โดยนโยบายดังกล่าว จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทย รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของแรงงานและประชาชนดีขึ้น

‘ศักดิ์สยาม’ร่อนหนังสือ-แก้ค่าจ้าง

นายศักดิ์สยาม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกฎกระทรวงพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ส่งหนังสือกลับมายังกระทรวงคมนาคม เพื่อขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดิมที่มอบให้นายวิชญ์ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นรัฐบาลชุดเก่า ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น เป็นผู้พิจารณาหาแนวทางบรรเทาความเสียหายของรัฐด้วยการเจรจาต่อรองระหว่าง กทพ.กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีอีเอ็ม โดยให้เปลี่ยนเป็นรองนายกฯ ที่กำกับดูแลปัจจุบัน คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อน หลังจากนั้นทางกระทรวงคมนาคมจึงจะมีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวต่อไป

“ที่ผ่านมาได้มีการประสานไปยัง กทพ.เพื่อขอให้ทำหนังสือกลับมายังกระทรวงคมนาคมแล้ว ซึ่งในเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ (บอร์ด) กทพ. ก่อน โดยคาดว่าจะมีการประชุมในวันที่ 16 กันยายนนี้ จากนั้นจึงจะสามารถดำเนินการทำหนังสือมาได้ และเมื่อ กทพ.ทำหนังสือมาแล้ว ผมก็ต้องนำเข้า ครม.ต่อไปด้วย” นายศักดิ์สยามกล่าว

คมนาคมเร่งสรุปแก้ปัญทางด่วน

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้คณะทำงานศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความเสียหายของรัฐ ในโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร และโครงการสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ที่มีนายพีศักดิ์ จิตวิริยะวาทิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดการแก้ไขปัญหาค่าเช่าสัมปทานทางด่วนระหว่าง การทาง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : อนาคตผู้ต่อต้านเอื้อกลุ่มทุน 4กมธ.ลุยอีอีซี

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562

ฉบับที่ : 15162 หน้า : 1, 8, 9

พิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือบีอีเอ็ม และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด หรือเอ็นอีแอล ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกชนมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป หากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว ทางคณะกรรมการจะนำเสนอนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พิจารณาต่อไป

“คณะกรรมการชุดนี้ นอกจากจะพิจารณา แก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง กทพ.กับบีอีเอ็ม แล้ว ยังมีการพิจารณาเรื่องค่าโง่โง่โง่ด้วย จึงต้องใช้เวลาพิจารณาทั้ง 2 เรื่องพอสมควร” แหล่งข่าวกล่าว

ถกอัยการสูงสุดเคาะอุทธรณ์

แหล่งข่าวกล่าวว่า ทั้งนี้ในส่วนของคดี โขปเวสนั้น กระทรวงคมนาคมยังอยู่ระหว่างหารือร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในการอุทธรณ์ โดยจะต้องหารือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะจะสิ้นสุดกรอบเวลายื่นอุทธรณ์ในวันที่ 20 กันยายนนี้

แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับแนวทางการ แก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่มีกานำเสนอแต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาและอยู่ระหว่างทบทวนใหม่ คือ 1.ทางเลือกเดิมจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กทพ. คือ ขยายระยะเวลาสัมปทาน 3 โครงการ 30 ปี ภายใต้เงื่อนไขโครงการก่อสร้างทางด่วนชั้นที่ 2 (double deck) ที่บีอีเอ็ม ลงทุน 31,000 ล้านบาท จากค่าประชาชน-อโศก ระยะทาง 17 กิโลเมตร (กม.) ต้องผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ใน 2 ปี หากไม่ผ่านอายุสัมปทานจะเหลือ 15 ปี 8 เดือน 2.แนวทางชดใช้เงินตามที่ศาลตัดสิน แต่ขอให้ทาง กทพ.คำนวณเงินที่จะต้องจ่ายในแต่ละปี ว่ามาจากแหล่งใด รวมถึงคำนวณถึงดอกเบี้ยด้วย เนื่องจากต้องการให้ทยอยจ่าย เพื่อไม่กระทบฐานะทางการเงิน และ 3.ในกรณีไม่จ่ายชดเชยแต่ต่อสัมปทาน เอกชนจะสามารถลดค่าผ่านทางเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพิ่มเติมได้หรือไม่ พร้อมทั้งต้องคำนวณแบ่งสัดส่วนรายได้กันใหม่ โดยรัฐต้องไม่เสียเปรียบ

ฮ่องกงหนีมือบื้อซื้อสิ่งหาไทย

นายสันต์ เคียงศิริ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่าภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2562 ว่ากลุ่มซื้อบ้านที่

เป็นผู้อยู่อาศัยจริงยังมีความต้องการซื้อบ้านอยู่ ขณะที่ความต้องการซื้อสิ่งหาทรัพย์สินไทยของต่างชาติมีความต้องการซื้อเช่นกัน แต่ตลาดลูกค้ายิ่งมีผลตัวลงกว่าแต่ก่อนตามแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง แต่เริ่มมีกลุ่มตลาดฮ่องกงเข้ามาซื้อเพิ่มเติมจากสถานการณ์ประท้วงในฮ่องกงที่ยืดเยื้ออย่างไรก็ตาม คาดว่าจะติดลบ 5-10% ผลจากตลาดคอนโดมิเนียมเป็นหลัก ขณะที่ตลาดแนวราบยังขยายตัวได้

นายสันต์กล่าวว่า ในส่วนของการเปิดโครงการใหม่ของผู้ประกอบการ คาดว่า จะลดลงกว่าปี 2561 เพราะยังต้องระบายนสต่อสินค้าที่มีอยู่ จึงชะลอการเปิดโครงการใหม่ ทำให้ไม่มีสต็อกเข้ามาเพิ่มมากเกินไป ส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ยังต้องติดตามว่าเป็นอย่างไร เพราะคอนโดมิเนียมมีระยะเวลาการก่อสร้างราว 2 ปี คอนโดมิเนียมที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์จะเป็นคอนโดมิเนียมที่ซื้อขายไปแล้วก่อนหน้านี้ ขณะที่แนวราบมีระยะเวลาการก่อสร้างราว 6 เดือน ต้องติดตามว่าจะการโอนกรรมสิทธิ์จะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและกำลังซื้อลูกค้าที่ลดลงหรือไม่

ขงรัฐช่วยปชช.เข้าถึงสินเชื่อบ้าน

นายสันต์กล่าวว่า สำหรับการหารือร่วมกับภาครัฐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวม (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

อีอีซี

ข้อมูลร่วมกับสมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เพื่อนำไปเสนอปัญหาหลัก คือ ลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ เพราะธนาคารเข้มงวดในการให้สินเชื่อ รวมทั้งเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ (มาตรการแอลทีวี) ที่ขณะนี้เริ่มมาตรการแบบปูพรม อาจจะมีการผ่อนคลายเป็นรายเช็คเงินสดหรือโปรคักต์ได้หรือไม่ เป็นต้น

“สถานการณ์ขณะนี้ต้องปรับประคองกันไป ตลาดคอนโดมิเนียมอาจจะได้ผลกระทบมากกว่าแนวราบ จากปัจจัยเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับลดลงมีผล

ต่อการซื้อบ้าน เพราะเป็นการก่อกำหนดระยะยาว ทั้งรัฐบาลและภาคธุรกิจต่างๆ คงต้องช่วยกันทำให้ความเชื่อมั่นดีขึ้นทั้งผู้บริโภคและธุรกิจ ไม่ใช่ทุกเช็คเตอร์จะร้องขอและขอให้ช่วยเหลือเช็คเตอร์ของตนเอง ต้องดูภาพรวมให้ไม่ได้ก่อนอย่างรัฐบาลกำลังดำเนินการ หากเศรษฐกิจโดยรวมฟื้นค้อมมาดูแลรายเช็คเตอร์เพราะหากภาพรวมดี ทุกเช็คเตอร์ก็จะฟื้นตัวตาม” นายสันต์กล่าว

คลังปิดออกมาตรการช่วย

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในเรื่องข้อเรียกร้องกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ให้กระทรวงการคลังออกมาตรการช่วยเหลือในปีนี้นั้น มองว่ายังไม่จำเป็น เพราะเท่าที่หารือกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บางรายนั้นยังสามารถขายสินค้าได้ แต่อาจขายไม่เต็มก ซึ่งเท่าที่กระทรวงการคลังประเมินสถานการณ์ของภาคอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน พบว่าไม่ได้แย่นักภาครัฐต้องยื่นมือเข้าไปช่วย

“อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาครัฐกำลังช่วยทางอ้อม อาทิ การลดดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) น่าจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ในระดับหนึ่ง แต่หากพบว่ามีปัญหาจากอาจพิจารณาแนวทางช่วยเหลือในช่วงปีหน้า” นายประสงค์กล่าว

ตระกูลแซ่หุนไอดียถึงเที่ยวไทย

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานกิตติมศักดิ์ สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย และประธานสภาหอการค้าไทย-จีน กล่าวกรณีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เตรียมให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มาหารือกับสมาคมตระกูลแซ่ในไทย ทำหนังสือเชิญชวนนักท่องเที่ยวจีนในตระกูลแซ่ที่มีญาติพี่น้องในประเทศไทยให้เดินทางเข้ามาททท. หรือเยี่ยมเยียนกัน ว่าเบื้องต้นมองว่าเป็นแนวคิดที่ดี การชักชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้การท่องเที่ยวขยายตัวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นรายได้ด้านท่องเที่ยวต่อเนื่องกับเศรษฐกิจ หากผลักดันให้สามารถทำได้จริงจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและจีนด้วย

“เป็นเรื่องที่ดี หากสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยได้เพิ่มมากขึ้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : อนาคตผู้ต่อต้านเอื้อกลุ่มทุน 4กมธ.ลุยอีอีซี

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562

ฉบับที่ : 15162 หน้า : 1, 8, 9

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน เพราะมีความคุ้นเคยระหว่างกันในระดับที่ดีและมีความชื่นชอบในประเทศไทยหลายด้าน ส่วนการให้สิทธิพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติมนั้น มองว่าที่ผ่านมามีสิทธิพิเศษมอบให้อยู่แล้ว ถ้าจะทำอะไรเพิ่มเติมควรหันมาเน้นในการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจนำเที่ยวมากกว่า เพราะภาคการท่องเที่ยวไทยเติบโตขึ้นมาก มีคนจีนเข้ามากว่า 10 ล้านคนในปีที่ผ่านมา แต่เจอปัญหาในส่วนของไกด์นำเที่ยวสื่อสารได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรือไกด์ไม่พอ จนทำให้เกิดไกด์ผี ทัวร์ผี ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับตัวนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเอง" นายจิตติกล่าว

วอนพัฒนาล่ามจีนรับบท.

นายจิตติกล่าวว่า ปีที่ผ่านมามีหน่วยงานราชการและภาคธุรกิจของจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยกว่า 300 คณะ แต่พบว่าบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีไม่เพียงพอ ทั้งมีคุณภาพ ไกด์นำเที่ยว รวมถึงสื่อสารภาษาจีนได้ไม่มากนัก จึงไม่สามารถสร้างความประทับใจได้ดีเท่าที่ควร หากสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ประกอบการพัฒนาหน่วยบริการของราชการให้รวดเร็วมากขึ้นได้ก็น่าจะเป็นส่วนช่วยหนุนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจากทุกชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น

นายจิตติกล่าวต่อว่า ในประเทศไทยมีสมาคมตระกูลแซ่กว่า 70 สมาคม โดยภายใต้สหภาพการค้าไทย-จีน มีสมาชิกกว่า 7,000 ราย และมีภาคส่วนธุรกิจต่างหากอีกกว่า 43 หน่วยงาน หากเกิดความร่วมมือในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นตระกูลแซ่เข้ามา เชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเพิ่มสูงมาก แต่ต้องพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างแท้จริง

เอกชนจี้กระตุ้นคนไทยใช้จ่าย

นายชัยรัตน์ ไตรรัตน์จรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า ต้องการให้รัฐบาลกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวควบคู่กันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการกระตุ้นตลาดต่างประเทศจะต้องดึงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยมากขึ้น ส่วนการกระตุ้น

ในประเทศจะต้องทำให้เกิดการใช้จ่าย ซึ่งมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวของภาครัฐที่ออกมาช่วยได้บ้างในส่วนของกาทำให้คนออกเดินทางเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายได้ เพราะไม่มีเครื่องมือวัดว่าเงินที่ใช้จ่ายในภาคท่องเที่ยวมันถูกใช้จ่ายในการท่องเที่ยวจริงๆ หรือนำไปใช้จ่ายในด้านอื่นกันแน่

"มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ภาครัฐนำออกมาใช้เป็นเครื่องมือมองว่าเป็นแนวคิดที่ดีทั้งหมด แต่จะดีมากหรือน้อยอย่างไรต้องมาประเมินกันอีกครั้ง โดยมาตรการที่ภาครัฐมีแนวคิดออกมานั้น อยากให้อิงกับความเป็นจริงว่าสามารถทำได้จริงหรือไม่ หากทำได้จริงจะมีผลดีอย่างไร และจะเกิดปัญหาตามมาอีกอย่างไร เพราะบางมาตรการอาจจะสร้างผลกระทบ หรือเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการมากเกินไป ทำให้ก่อนจะออกมาตรการอะไรควรหารือกับภาคเอกชนก่อนว่าทำได้จริงอย่างไร จะกระทบกับผู้ประกอบการหรือไม่" นายชัยรัตน์กล่าว

แนะรัฐจับมือเอกชนดึงบท.

นายชัยรัตน์กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในส่วนของเที่ยวในประเทศและต่างชาติเที่ยวไทย แต่มองว่ายังขาดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ดี เพราะยังเป็นลักษณะของการต่างคนต่างทำ ทำให้ต้องร่วมมือกันทำตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการกระตุ้นตลาดในแถบอาเซียน เนื่องจากมีอัตราการเติบโตที่ดี และมีศักยภาพในการใช้จ่ายที่สูงมากขึ้น ส่วนตลาดในประเทศอื่นๆ ต้องรักษาไว้ให้ได้ต่อไป เพื่อให้มีลูกค้าใหม่เข้ามา แต่ไม่ได้ทิ้งลูกค้าเก่าไป โดยแนะนำว่าภาครัฐและเอกชนควรจะต้องร่วมมือกันในการเดินสายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว พัฒนาและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัย แก้ไขปัญหาเรื่องของการหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงการดึงเสน่ห์ของประเทศไทยออกมาให้ทั่วโลกเห็นชัดเจนนมากขึ้น

นายชัยรัตน์กล่าวว่า เรื่องที่น่ากังวลในขณะนี้คือนักท่องเที่ยวต่างชาติในปัจจุบันส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาเที่ยวด้วยตัวเองและเป็นครอบครัว (เอฟไอที) มีข้อดีคือทำให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวและการใช้จ่าย แต่ด้วยค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้กระทบกับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว เกิดการเปลี่ยนไปเที่ยวใน

ประเทศอื่นมากขึ้น ทำให้ขณะนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการแข่งขันสูง และประเทศท่องเที่ยวอื่นๆ ก็มีการพัฒนาที่สูงมาก หากกระทรวงการคลังไม่เข้ามาดูแลค่าเงินบาทเพื่อลดความแข็งค่าลงจะกระทบกับท่องเที่ยวไปเรื่อยๆ เพราะการทำให้อัตราแลกเปลี่ยนตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นเรื่องที่เหนื่อยและยากมาก ทั้งจำนวนและรายได้ โดยเฉพาะรายได้ เนื่องจากบาทแข็ง ทำให้ต่างชาติใช้จ่ายน้อยลง เข้าพักน้อยลง รวมถึงหนุนให้คนไทยเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย

'อนาคต' ลุยใช้กมธ.สภาพสอบอีอีซี

นายจิรัฐภูมิ ทองสุวรรณ ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต 4 พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวถึงกรณีสภาผู้แทนราษฎร มีมติ 231 ต่อ 223 เสียง ไม่ตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบโครงการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่า การตั้งกมธ.แม้ไม่สำเร็จ แต่จะตั้งใจทำงานกันต่อไปอย่างเต็มที่ จะตรวจสอบกระบวนการทุกกระบวนการของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นกับโครงการอีอีซี จึงอยากให้คำมั่นกับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบว่า จะได้รับการดูแลได้รับความยุติธรรม โดยพรรค อนค.มี กมธ.สามัญในสภา หลายชุดที่จะเข้าไปดูแลเรื่องนี้ได้ เช่น นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก ซึ่งเป็นประธาน กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน คิดว่าจะจัดเวทีสัมมนาพูดคุยกันในเรื่องนี้ในภาคประชาชน ด้าน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ นั่งเป็นประธาน กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจ ก็สามารถมีกลไกตรวจสอบเรื่องนี้ได้ หรือ นายพิชา ล้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นั่งเป็นประธาน กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะรับผิดชอบเรื่องที่ดินซึ่งมีปัญหาและในส่วนตัวตนเองนั้นอยู่ใน กมธ.อุตสาหกรรมจะเข้าตรวจสอบเรื่องการนิคม การจัดตั้ง หรือการขยายพื้นที่อีอีซี กมธ.ทั้งหมดจะเริ่มต้นทำงานทันที ยืนยันต่อสื่อเรื่องนี้ยิ่งเต็มที่ อย่าเพิ่งท้อ อยากให้พ่อแม่พี่น้องสู้ไปด้วยกัน

ลุ้นสอบเต็มที่ปมเอื้อกลุ่มทุน

น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรค อนค. ตัวแทนชาว จชลบุรี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาคประชาชน





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : อนาคตผู้ต่อต้านเอื้อกลุ่มทุน 4กมธ.ลุยอีอีซี

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562

ฉบับที่ : 15162 หน้า : 1, 8, 9

พยายามผลักดันให้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโครงการอีอีซี โดยเฉพาะผังเมืองที่มีคำถามว่าเป็นไปตามหลักการสากลหรือไม่ เอื้อกลุ่มทุนหรือไม่ มีการคำนึงถึงประชาชนคนส่วนใหญ่หรือไม่ พรรคขนาดใหม่เรียกร้องให้มีการตั้ง กมธ.ศึกษาเรื่องนี้ เป็นอีกกลไกตรวจสอบโครงการ ป้องกันไม่ให้รัฐและประชาชนเสียผลประโยชน์ แต่ผลการลงมติทำให้ญัตตินี้ตกไป อย่างไรก็ตาม เครือข่ายภาคประชาชน และพรรค อนาคตจะเดินทางไปตรวจสอบโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เรามีโครงการอีแอลซี หรือระเบียบชีวิตภาคตะวันออก เป็นโครงการที่อยากเห็นการพัฒนาภาคตะวันออกเป็นการพัฒนาที่มีส่วนร่วมของชุมชน คำนึงถึงผู้คนที่ถูกละเลย เป็นการรักษาสสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาชุมชน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาชนในการตรวจสอบ นอกจากนี้ การที่นัง กมธ.กิจการองค์การศาล รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน จะใช้ช่องทางและกลไกในการตรวจสอบ รวมถึง ส.ส.ภาคตะวันออกอีกหลายคนที่ยืนยันจะใช้ กมธ.ที่ตัวเองสังกัดตรวจสอบเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

ส่งน้ำท่วม 24 ชม. 'บิกตู' ห่วงใยประชาชน

พิษโพล-คากิก'ดับ 32 ศพ เดือดร้อน 4 แสนครัวเรือน กรมชลฯ สั่งลุยเต็มที่

เผยสถานการณ์น้ำท่วม 5 จังหวัด ยังทรงตัว ยอดเสียชีวิตพุ่ง 32 ศพ ด้าน นายกฯ สั่งระดมกำลังช่วยเหลือประชาชน เปิดสายด่วน 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมชลฯ สั่งเร่งเคลียร์ทุกพื้นที่ให้เข้าสู่ภาวะปกติภายในสิ้นเดือนนี้

เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายชยพล ชาติศักดิ์ อธิบดี

ต่อ : น้ำท่วม - หน้า 9



▲ ลงพื้นที่ : 7 พรรคฝ่ายค้านนำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จัดกิจกรรมสัญจรครั้งที่ 2 ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม มอบถุงยังชีพพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

น้ำท่วม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย(มท.) กล่าวสรุปสถานการณ์จากอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพล" และพายุโซนร้อน "คากิก" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงว่า ยังเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย รวม 32 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ กระบี่ ปราจีนบุรี แพร่ นครพนม เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ระนอง เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ขอนแก่นหนองบัวลำภู โยธธร กาฬสินธุ์ น่าน ตราด มุกดาหาร อุดรดิตถ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร แม่ฮ่องสอน ชุมพร อุดรธานี สระแก้ว ลำปาง เลย สุโขทัย ศรีสะเกษ และสกลนคร

ยอดผู้เสียชีวิต 32 ศพ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 15 กันยายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14020

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 9

Col.Inch: 158.89 Ad Value: 238,335

PRValue (x3): 715,005

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่งน้ำท่วม 24 ชม. 'บิกตู' ห่วงใยประชาชน

รวมทั้งสิ้น 179 อำเภอ 932 ตำบล 6,902 หมู่บ้าน 5 เขตเทศบาล 11 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 407,069 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 32 ศพ (ยโสธร 8 ราย ร้อยเอ็ด 6 ราย อำนาจเจริญ 4 ราย ขอนแก่น 3 ราย อุบลราชธานี 3 ราย พิจิตร 2 ราย ศรีสะเกษ 2 ราย พิษณุโลก 1 ราย มุกดาหาร 1 ราย สกลนคร 1 ราย น่าน 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 1 คน (ชัยภูมิ)

ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษอพยพประชาชน 23,039 คน ในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 51 จุด ประกอบด้วย ยโสธร 15 จุด 2,045 คน อุบลราชธานี 51 จุด 20,864 คน ร้อยเอ็ด 22 จุด 130 คน

ระดมกำลังช่วยผู้ประสบภัย

ทั้งนี้ ปก.ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่พร้อมระดมวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ภัย โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกเครื่องสูบน้ำ ระยะไกล เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง รวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย โดยแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม และถุงยังชีพอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ภัยจะคลี่คลายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และเรือท้องแบนให้บริการขนย้ายสิ่งของและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดจนสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง

'บิกตู' กำชับทุกหน่วยเร่งช่วยปชช.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chon-o-cha โดยแสดงความห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ว่า "วันนี้ยังคงมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ผมกำชับหน่วยงานต่างๆ เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง เร่งจัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ชุดหมอเดินเท้า เข้าดูแลผู้ได้รับ



ให้กำลังใจสู้ๆ : นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ พร้อมสมาคมส่งออกข้าวไทย พบปะกับชาวนา 5 จังหวัดในภาคอีสาน ที่โรงเรียนจันทบุรุษเกษมอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยนายจรินทร์ ยืนยันว่า ชาวนาชุดแรกที่ลงทะเบียนไว้จะได้รับเงินส่วนต่างจากการประกันรายได้จากการขายข้าวงวดแรก ในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ พร้อมทั้งให้กำลังใจทุกคนสู้ๆ

ผลกระทบ มีการจัดรถเคลื่อนย้าย เรือท้องแบน เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องสูบน้ำและเครื่องมือต่างๆ เข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่เดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ โทร.สายด่วน 1784 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงครับ"

กรมชลฯ ส่งเคลียร์ให้จบในสิ้นเดือนนี้

ที่ จ.อุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7 นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) โดยได้เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) เพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการ และบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน จากนั้น ได้ปล่อยคาราวานเครื่องจักรกล

ของกรมชลประทาน สำหรับสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ ก่อนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำ M7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง และไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำจากมุมสูง พร้อมติดตามการทำงานของเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล อ.พิบูลมังสาหาร และสะพานโขงเจียม อ.โขงเจียม

ทั้งนี้ นายทองเปลว ได้ประชุมคอนเฟอเรนซ์กับสำนักชลประทานที่ 5-8 บริหารจัดการน้ำ 8 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย แนวลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล ได้สั่งทุกพื้นที่ใช้ทุกวิถีทาง หน่วงน้ำ และผลักดันน้ำให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ ซึ่งภายใน 5-6 วันนี้ คลี่คลายน้ำออกจากชุมชน ถนน โดยประชาชนจะสามารถกลับบ้านเรือนได้ และท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ จะลดลงระดับปกติภายในสิ้นเดือนนี้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 15 กันยายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14020

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 9

Col.Inch: 158.89 Ad Value: 238,335

PRValue (x3): 715,005

คลัง: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่งน้ำท่วม 24 ชม. 'บิ๊กดู' ห่วงใยประชาชน



◀...ลุยน้ำ : ชาวบ้าน ผู้ประสบอุทกภัย ใน อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ลุยน้ำ ออกมารับถุงยังชีพ ซึ่ง กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย(ปภ.) จัดเรือ นำคณะกรรมาธิการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริต และประพฤติ มิชอบ สมาชิกวุฒิสภา ตรีแวนไปแจกถึงที่ เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนในเบื้องต้น

กรรมการมส.ลงพื้นที่อุบลฯ

วันเดียวกัน เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของ มส. นำคณะสงฆ์ พร้อมด้วย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และคณะทำงาน ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ไปติดตามสถานการณ์และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่วัดในพื้นที่ อ.เมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย วัดท่ากกแห่ และวัดคูเต่า จากนั้นเดินทางไปยังวัดข่างหม้อ ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ และเยี่ยมประชาชนที่โรงครัวพระราชทาน โอกาสนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุน 50,000 บาท และนายเทวัญ ร่วมสมทบทุนสนับสนุน 10,000 บาท จากนั้นในช่วงบ่าย คณะเดินทางไปยังวัดมณีวนาราม เพื่อนมัสการพบปะเจ้าคณะผู้ปกครอง ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการฯ จากอำเภอที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยนายเทวัญได้ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์จำนวน 88 วัด

'เดียร์' อาสาเป็นศูนย์กลางช่วยปชช.

ทางด้าน น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี

สส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้นำนมกล่อง กระจกชำระ ยารักษาโรค น้ำดื่ม และอาหารสำเร็จรูป ขึ้นรถบรรทุก เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งกำลังเผชิญกับน้ำท่วมหนักสุดในรอบ 17 ปี ประชาชนใน 25 อำเภอได้รับผลกระทบ โดย น.ส.วทันยา กล่าวว่า วันนี้อาสาเป็นศูนย์กลางรวบรวมของอุปโภค-บริโภค และสิ่งจำเป็นต่างๆ จากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ ภาคเอกชน รวมถึงนมไทย-เดนมาร์ก และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ จึงขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนของบริจาค ถือเป็นน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยทิ้งกัน

7พรรคร่วมฝ่ายค้านลงพื้นที่อีสาน

ด้านตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ และตัวแทน 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชนชาวมหาสารคามที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยจุดแรกได้ไปเยี่ยมชาวบ้านที่บ้านหนองหวาย ม.17 ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม โดยมีชาวบ้านมารอต้อนรับจำนวนมาก

นายสมพงษ์ กล่าวว่าจิตใจที่ได้มาเยี่ยมที่นี่ ทราบว่าชาวบ้านจำเป็นต้องทำนาปรัง จึงต้องหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสนับสนุน และจัดหาแหล่งน้ำให้เกษตรกร

พร้อมทั้งสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วย ซึ่งจะต้องหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสนับสนุนอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องปั้นไฟ ซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านจะช่วยผลักดัน และติดตามเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน จากนั้นได้มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยก่อนจะเดินลุยน้ำไปเยี่ยมชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

ต่อมา ได้เดินทางต่อไปยังบ้านไคร้หนู ม.9 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่า ได้รับผลกระทบจากน้ำหลาก ระบายไม่ทัน ส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่มากกว่า 28,000 ไร่ ท่วมขังบ้านเรือน 59 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย โดยได้พบพี่น้องประชาชน ก่อนจะออกเดินทางต่อไปยัง ปรังค์กู บ้านเขาวา ม.17 อ.เมืองมหาสารคาม และพบหอการค้าและสมาคมการค้าจังหวัดมหาสารคามต่อไป

รมว.พาณิชย์เยี่ยมชาวร้อยเอ็ด

ส่วนที่ รม.ฉันทบุเรงษานูธรรม ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากพายุโพดุล พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย จากนั้นนายจรินทร์ ได้เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายประกันรายได้เกษตรกร โดย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 15 กันยายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14020

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 9

Col.Inch: 158.89 Ad Value: 238,335

PRValue (x3): 715,005

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่งภูน้ำท่วม 24 ชม. 'บิ๊กตู' ห่วงใยประชาชน

กล่าวเปิดงานว่า วันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมพี่น้อง
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยนำถุงยังชีพ เครื่อง
อุปโภค-บริโภค จาก มูลนิธิคหวงกัวยังค์
จำนวน 2,000 ชุด มาช่วยเหลือ และให้
กำลังใจพี่น้องผู้ประสบภัย ซึ่งในครั้งนี้ได้มี
เกษตรกร ตัวแทนเกษตรกร จากภาคอีสาน
ประมาณ 1,000 คน เข้ารับฟังและแสดง
ความคิดเห็น

มท.2 กับท่าที ปชป. แกะไข รธน.-เลือกตั้งท้องถิ่น



ที่

ศทางการเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญเริ่มเห็นความชัดเจน
มากขึ้น เช่นกรณีการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา มีมติด้วย
คะแนนเสียงมติเอกฉันท์ 436 ต่อ 0 เห็นชอบให้
มีการเลื่อนญัตติการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นวาระเร่งด่วน อันดับ
ต้นๆ เพื่อรอคิวการพิจารณาเห็นชอบในการ

ประชุมสภาสมัยหน้าเดือนพฤศจิกายน ขณะที่หลายพรรคการเมือง แม้แต่พรรคพลังประชาชน พรรคแกนนำรัฐบาล ก็ยับยั้งด้วยการยื่นญัตติเสนอให้สภาตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาการศึกษาการแก้ไข ธรน.เช่นกัน หลังก่อนหน้านี้ พรรคร่วมรัฐบาลคือ ประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนาเสนอไปแล้ว

นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย-รองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ แกนนำพรรค ปชป. ให้ความเห็นทางการเมืองหลายแง่มุม เช่น เรื่องแนวทางการแก้ไข ธรน. หรือท่าที่ของพรรคประชาธิปัตย์ต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศต้นปีหน้า ตลอดจนการบริหารงานในกระทรวงมหาดไทย

นิพนธ์-มท.2 ซึ่งตอนจัดตั้งรัฐบาล เขาคือ คีย์แมนของพรรคประชาธิปัตย์ในการไปเจรจาต่อเรื่องความร่วมมือรัฐบาลกับพรรคพลังประชาชนและแกนนำ คสช.ในเวลานั้น โดยในฐานะรองหัวหน้าพรรค ปชป. เขายืนยันว่าเงื่อนไขของพรรค ปชป.ที่เสนอต่อพรรคพลังประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังคงเหมือนเดิม เพราะเห็นว่าหากไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาจทำให้การเมืองในอนาคตถึงทางตัน และเห็นว่าเรื่อง การแก้ไขรัฐธรรมนูญกับการแก้ปัญหาปากท้อง ปัญหาเศรษฐกิจก็สามารถทำควบคู่ไปด้วยกันได้

“ผมคิดว่าการศึกษาการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐบาลประกาศเรื่องการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้เป็นนโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ ที่แถลงต่อรัฐสภาแล้ว ดังนั้นการจะเริ่มต้นอย่างไร เป็นสิทธิที่จะเริ่มได้ เพราะเป็นแนวนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว ส่วนการแก้ไขประเด็นไหน อย่างไร ก็ต้องรอให้ผลการศึกษาของกรรมาธิการฯ ที่สภาฯ จะตั้งออกมา เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และสมาชิกวุฒิสภา ต้องให้เขาเห็นชอบด้วย การเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการฯ จึงไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะเป็นวิถีการหนึ่งในการนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้” รมช.มหาดไทยกล่าว หลังเราถามถึงท่าที่ของประชาธิปัตย์ หลัง ส.ส.ในพรรคอย่างเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ไปยื่นญัตติให้สภาตั้ง กมธ.วิสามัญการศึกษาการแก้ไข ธรน.

เมื่อถามเพื่อขอให้พูดให้ชัดว่า พรรค ปชป.ตกลงเอาจริงใจไหมเรื่องการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะหลายคนก็มองว่า พรรค ปชป.ถึงเวลาจริงๆ ก็ยังต้องเกรงใจพลังประชารัฐ นิพนธ์-รองหัวหน้าพรรค ปชป. ยืนยันว่า เรื่องการแก้ไข ธรน. เป็นเหตุผลหนึ่งในการที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาล ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราจะไปเจรจา ให้ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งประชาธิปัตย์หยิบยกขึ้นมา จึงถือว่า

ประชาธิปัตย์ให้ความจริงจังกับเรื่องนี้ ส่วนการจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นใดบ้าง ก็ต้องไปดูรายละเอียดกัน แต่หัวหน้าพรรค คุณจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ ก็บอกไว้ก่อนแล้วว่า อย่างน้อยที่สุด ก็ควรต้องลดเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

“เพราะปัจจุบันนี้แทบจะแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้เลย หากไม่มีการปรับปรุงแก้ไขก็ควรลดเรื่องนี้ลงไปด้วย เพื่อที่วันข้างหน้าจะได้แก้ไขรัฐธรรมนูญกันได้ไม่ยาก หากเราไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็อาจก่อให้เกิดทางตันทางการเมืองขึ้นมาได้อีกในวันข้างหน้า เพื่อที่เมื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเวลาประเทศอาจเข้าสู่ทางตัน มันก็จะไม่เข้าสู่ทางตัน เปิดทางเอาไว้ อย่าให้มีปัญหาในวันข้างหน้า”

เมื่อถามถึงเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข ธรน.เวลานี้ โดยบอกว่าควรแก้ไขปัญหาปากท้องไปก่อน การแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่สำคัญ นิพนธ์-รมช.มหาดไทย ยืนยันว่า เรื่องนี้ทำควบคู่กันไปได้ คือที่จริงไม่ใช่เข้ามาถึงก็พูดเรื่องการเมืองอีกแล้วไม่ใช่ ผมไม่อยากจะพูดว่าต้องทำอะไรก่อน ทำอะไรหลัง แต่ว่าหลายอย่างมันทำควบคู่กันไปได้ มันเดินคู่ขนานกันไปได้ อย่างเวลานี้ประชาธิปัตย์ทำเรื่องการประกันรายได้พืชผลทางการเกษตร แต่ไม่ใช่ว่า 4 ปีเราจะทำแต่เรื่องพืชผลอย่างเดียว-ไม่ใช่ คณะรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีอยู่ 35 คน เราก็สามารถทำหลายอย่างได้ตาม

“หากเราไม่มีการแก้ไข ธรน.ก็อาจก่อให้เกิดทางตันทางการเมืองขึ้นมาได้อีกในวันข้างหน้า เพื่อที่เมื่อแก้ไข ธรน.แล้วเวลาประเทศอาจเข้าสู่ทางตัน มันก็จะไม่เข้าสู่ทางตัน เปิดทางเอาไว้ อย่าให้มีปัญหาในวันข้างหน้า...วันนี้พรรค ปชป.คือพรรคร่วมรัฐบาล คำนิยามของพรรคร่วมรัฐบาล เราก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่า ปัญหาทุกปัญหาเราไม่สามารถกำหนดหรือชี้ตามลำพังที่ใจเราอยากได้ทุกอย่าง..เราเล่นการเมือง เราต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง บางอย่างเราจะไปวาดฝันไว้สูงมากก็ได้”

ภารกิจของแต่ละกระทรวง ทำเรื่องน้ำได้ด้วย ทำเรื่องต่างๆ ได้ด้วย แต่ว่าเมื่อทำเรื่องต่างๆ ไปแล้ว เช่น ทำเรื่องประกันรายได้ จนลุล่วงไป 70-80 เปอร์เซ็นต์แล้ว มาตอนนี้หากจะมาทำเรื่องรัฐธรรมนูญบ้าง ก็เดินคู่ขนานกันไปได้

...วันนี้ประชาชนปีติยศคือพรรคร่วมรัฐบาล คำนิยามของพรรคร่วมรัฐบาล เราก็มุ่งใจกันอยู่แล้วว่า ปัญหาทุกปัญหา เราไม่สามารถกำหนดหรือชี้ตามลำพังที่ใจเราอยากได้ทุกอย่าง เพราะว่าประชาชนปีติยศภายใต้บริบทที่พรรคมี ส.ส.อยู่ 52 เสียง ก็ต้องดูว่าเราสามารถจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนในฐานะที่เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาล อันนี้เราก็ต้องรู้และเข้าใจข้อเท็จจริงกัน

“ฐานะการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับฐานะการเป็นพรรคแกนนำ บางครั้งเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่า การคิด การอ่าน หรือการจะทำอะไร มันก็ต้องทำตามสถานะความเป็นจริง เราเล่นการเมือง เราต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง บางอย่างเราจะไปวาดฝันไว้สูงมาก ก็ไม่ได้ เราต้องดูความจริงแต่ละเรื่อง ข้อเท็จจริงแต่ละเรื่อง แล้วก็นิวจัดย์ ตัดสินใจไปตามข้อเท็จจริง”

นิพนธ์-รมช.มหาดไทย ย้ำว่า กรอบเวลาการแก้ไข ธน.แม้ในคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาจะไม่ได้เขียนไว้ว่าจะทำเมื่อใดและทำอย่างไร แต่เมื่อรัฐบาลเขียนไว้เป็นนโยบาย 12 ข้อเร่งด่วน เรื่องนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้ว เพราะรัฐบาลก็ใส่ไว้โดยรัฐบาลรู้กรอบระยะเวลาอยู่แล้ว ส่วนที่หลายฝ่ายหัวเกรงเรื่องการเคลื่อนไหวการแก้ไข ธน.อาจนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ ก็มองว่าทุกฝ่ายก็เห็นพ้อง เพราะก่อนที่จะมีการนำไปเขียนและประกาศเป็นนโยบายรัฐบาล ก็มีการคุยกันมาก่อนแล้ว เพียงแต่ว่าระยะเวลาที่เหมาะสมบางทีบางครั้ง การเมืองต้องดูระยะเวลาด้วยว่า มันจะเหมาะสมช่วงไหนอย่างไร ซึ่งความเหมาะสมดังกล่าวมันบอกไม่ได้ว่าเมื่อใด มันต้องดูสถานการณ์ ดูหลายอย่างประกอบกัน แต่ไม่ใช่ว่าคิดวันนี้ แล้วพรุ่งนี้ทำ มันต้องมีขั้นมีตอนอยู่แล้ว ในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เราก็มีประสบการณ์กันอยู่แล้ว คนที่อยู่ในวงการการเมืองมานานๆ ก็พอจะรู้ว่าสถานการณ์แต่ละช่วงเป็นอย่างไร ต้องบริหารอย่างไรให้เป็นประโยชน์สูงสุด เพราะภายใต้บริบทของการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลร่วมกัน การเป็นรัฐบาลผสมต้องพึ่งพิงดูแลซึ่งกันและกันด้วย

“แต่หลักคือจะทำ แต่ปัญหาว่าจะทำเมื่อใด และทำอย่างไร ก็ต้องมานั่งคุยกัน การเมืองบางครั้งมันอยู่ที่การพูดคุยกันเหมือนกัน การเข้าใจกันเป็นเรื่องสำคัญ การบริหารท่ามกลางเสียงที่คนมองกันว่ารัฐบาลมีเสียง ส.ส.ไม่มากนัก แต่ว่าการที่รัฐบาลมีเสียง ส.ส.ไม่มากนัก ก็อาจเป็นการทำให้รัฐบาลต้องตระหนักหลายเรื่อง ต้องไม่ประมาท ต้องคุยกันอย่างรอบคอบก่อน ที่จะตัดสินใจทำอะไร ความรอบคอบทำให้รัฐบาลอยู่ยาวได้” รมช.มหาดไทยจาก ปชป.กล่าว

ปฏิทินเลือกตั้งท้องถิ่นชัชป กต.ของบรอแล้วหลักพันล้าน

นิพนธ์-รมช.มหาดไทย ที่เป็นทั้งอดีต นายก อบจ.สงขลา และยังเป็นกรรมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นบอร์ดใหญ่ของการปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ให้ความเห็นถึงทิศทางเลือกตั้งท้องถิ่นที่หลายคนเฝ้าติดตาม หลังเริ่มมีความเคลื่อนไหวในแต่ละสนามมากขึ้น เช่น การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

นิพนธ์-มท.2 กล่าวไว้ว่า ในความเห็นส่วนตัว การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นเมื่อใด หลักก็คือต้องไปดูว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งเมื่อใด โดยความพร้อมดังกล่าวต้องพร้อมด้วยบุคลากรและพร้อมด้วยงบประมาณ จากการที่ผมเห็นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นความประสงค์เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณผ่านมาทางคณะรัฐมนตรี พบว่าจะต้องมีการใช้งบประมาณรายจ่ายในการจัดการเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีการของบประมาณผ่านมาสูงพอสมควร เป็นเงินจำนวนหนึ่ง คิดว่าเป็นพันกว่าล้านบาท แต่จะได้จริงเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ยังไม่มั่นใจ จึงแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณเข้ามาด้วย จึงจะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ เว้นแต่ว่าขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีงบประมาณรายจ่ายในส่วนนี้อยู่แล้ว หากมีงบอยู่แล้วก็ไม่ต้องขอไปที่สำนักงบประมาณ แต่การที่สำนักงาน กต.ทำเรื่องของบประมาณจัดการเลือกตั้งไป

ทำให้ผมมองโดยความเห็นส่วนตัวว่า จะจัดให้มีการเลือกตั้งได้ก็ต่อเมื่อสำนักงานคณะ

กรรมการการเลือกตั้งได้รับงบประมาณมา ที่ก็คือต้องรอให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ผ่านออกมาจากสภา จนมีผลบังคับใช้เป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งปีนี้เราคาดการณ์ว่าจะช้ากว่าปกติอย่างน้อยร่วม 3 เดือน เพราะจากปกติ พ.ร.บ.งบประมาณจะมีการบังคับใช้เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคมของแต่ละปี แต่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จะเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระแรกในช่วงการเปิดประชุมสภามัยวิสามัญ 17 ตุลาคม ซึ่งสภาฯ มีเวลาพิจารณาถึง 105 วัน จากนั้นพอผ่านความเห็นชอบจากสภาก็ต้องส่งไปให้วุฒิสภาพิจารณาอีก แล้วพอผ่านวุฒิสภาจะมีการนำร่าง พ.ร.บ.งบฯขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

“ดูตามขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ก็จะบอกได้ว่า กระบวนการต่างๆ จะจบในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จึงจะมีผลบังคับใช้ ผมจึงเห็นว่าน่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 บังคับใช้แล้ว อันนี้คือความเห็นส่วนตัวของผม เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะนำเงินจากส่วนไหนมาดูแลและจัดการเลือกตั้ง ซึ่งจริงอยู่ว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นจะใช้งบประมาณในการพิมพ์บัตร งบประมาณด้านเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่โดยใช้งบของท้องถิ่น แต่ก็ยังมีประมาณอีกส่วนหนึ่งที่ต้องใช้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ต้องขอจากสำนักงบประมาณ” รมช.มหาดไทยระบุ

สำหรับบทบาทของพรรค ปชป.ต่อสนามเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศในระดับต่างๆ ที่จะต้องมีการเลือกกรรมการร่วม 97,940 ตำแหน่ง **นิพนธ์-รองหัวหน้าพรรค ปชป.** บอกว่า พรรคจะดูเป็นรายจังหวัด เพราะพรรคประชาชนปีติยศยังไม่ได้ประกาศว่าจะส่งคนลงทุกจังหวัด เราต้องดูความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ทั้งความพร้อมเรื่องตัวบุคคล ความพร้อมในเรื่องสมาชิก จังหวัดไหนมีความพร้อมก็จะนำชื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาของประชาชนปีติยศ ซึ่งพรรคมีระบบพิจารณาคัดเลือกอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามจะลงสมัครคัดเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ต้องผ่านกรรมการสรรหา จากนั้นก็เข้าสู่กรรมการบริหารพรรคให้พิจารณาอีกครึ่งหนึ่ง

นอกจากนี้ **นิพนธ์-มท.2** ยังกล่าวถึงความเคลื่อนไหวของ ส.ส.ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ต้องการผลักดันให้มีการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น โดยตั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกไปจากกระทรวงมหาดไทยด้วยว่า เรื่องนี้ก็ต้องไปพิจารณา ผมก็เคารพคนที่เสนอ แต่ต้องดูว่าคนที่เสนอแนวทางนี้เขาต้องการอะไร หากเห็นว่าการที่ให้เรื่องของท้องถิ่นยังอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยต่อไปแล้วยังเป็นระบบราชการ ที่ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ จากกองไปกรม แล้วก็ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย แต่หากตั้งขึ้นมาเป็นกระทรวงท้องถิ่นก็ต้องดูว่าก็ต้องผ่านระบบกระทรวงใหม่หรือไหม ก็ต้องผ่านระบบกรม มีกรมสนับสนุน กรมปฏิบัติการ ก็ยังเป็นระบบกรมแบบเดิมอีก แล้วก็ต้องมาผ่านปลัดกระทรวงอีก ก็ต้องดูว่า แล้วกลไกแบบที่เสนอจะเปลี่ยนอะไร จะเปลี่ยนความเป็นอิสระของท้องถิ่นหรืออย่างไร ต้องไปดูเจตนาในการเสนอกฎหมายว่าเขาต้องการอะไร

ต้องไปดูว่าคนที่เขาเสนอเขาต้องการอะไร ต้องการความเป็นอิสระ ความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ หรือต้องการกฎหมาย เครื่องมือที่ต้องการทำให้เห็นว่าท้องถิ่นควรมีความเป็นอิสระหรือไม่อย่างไร ต้องไปดูให้ดี หากต้องการเอาความเป็นอิสระ ไม่เอากลไกกระทรวง แล้วจะเอาอย่างไร จะเอารูปแบบสภา หรือไม่ ที่เป็นแบบสภาท้องถิ่น เพื่อไม่ให้ระบบราชการ ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าคนที่เขาเสนอแนวทางดังกล่าวเขาต้องการอะไร

“มันก็เหมือนกับหนีจากการได้ปลัดกระทรวงนี้ไปได้ปลัดอีกกระทรวงหนึ่ง แล้วก็ยังมีอธิบดีอยู่ ก็ยังรวมศูนย์อยู่ หากเขาบอกว่า มีปัญหา มีอุปสรรค ในการที่จะมาดูแลไม่สามารถมาอำนวยความสะดวกให้ท้องถิ่นได้ ก็ควรไปดูว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหน ผมว่าเราควรแก้ให้ถูกจุดดีกว่า ในความเห็นส่วนตัวของผม” นิพนธ์ รมช.มหาดไทยเน้นย้ำ

สำหรับเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลที่นับวันยิ่งเสียงปรมน้ำมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะล่าสุด พิเชษฐ สถิรชวาล จากพรรคประชาธิปัตย์ไทย ก็ประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล ซึ่ง **นิพนธ์-รองหัวหน้าพรรค ปชป.** มองเรื่องเสียงปรมน้ำว่า เรื่องเสียงปรมน้ำ รัฐบาลท่านชวน หลีกภัยก็เคยเจอมาแล้ว ตอนนั้นก็เกินกึ่งหนึ่งไปสิบกว่าเสียงเอง แต่ก็อยู่ได้จนครบวาระ มันอยู่ที่การบริหารจัดการ คือไม่ใช่ว่าไม่น่าห่วง แต่หากเรา

รู้ว่าเราทำอะไร แล้วทำโดยที่เรารู้ว่าเรื่องไหนที่จะก่อให้เกิดปัญหาในทางการเมืองก็ไม่ควรทำ การบริหารในสภาวะที่เสียงปรมน้ำ มันอาจทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพก็ได้ ในมุมนักกลับกัน คือทำอะไรก็ระมัดระวังมากขึ้น ส่วนรัฐบาลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ อันนี้คงบอกไม่ได้ แต่หากถามว่ารัฐบาลอยู่ได้หรือไม่ ก็คิดว่าหากบริหารจัดการดี ก็อยู่ได้แน่นอน เพราะเคยเห็นมาแล้วในอดีต รัฐบาลท่านชวน หลีกภัย ตอนนั้นเกินกึ่งหนึ่งมาสิบกว่าเสียง คนก็บอกว่าจะอยู่ไม่ได้ แต่ในที่สุดก็อยู่ครบเทอม อยู่ก่อนครบวาระเพียง 1 สัปดาห์ ท่านชวนก็ตัดสินใจยุบสภา เพราะท่านเคยพูดไว้ว่า จะอยู่ไม่ครบวาระ ก่อนครบวาระ 1 สัปดาห์ก็เลยยุบสภา ผมถึงคิดว่ามันอยู่ที่การบริหารจัดการ อย่างการโหวตอะไรต่างๆ ก็อยู่ที่การประสานงานของวิปรัฐบาลที่ต้องทำอะไรอย่างละเอียดรอบคอบ.



ตำบลดับชีพลดภัย ดึงท้องถิ่น ร่วมแก้อุบัติเหตุ หลังสถิติยังสูงลิ่ว

ในการบริหารงานกระทรวงมหาดไทย นิพนธ์-รมช.มหาดไทย (มท.2) จากพรรค ประชาธิปัตย์ ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่สำคัญๆ ก็เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ซึ่ง นิพนธ์บอกว่าจะมีการขับเคลื่อนนโยบายโครงการ ตำบลดับชีพลดภัย เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุบนท้อง ถนนที่ประเทศไทย หลังประเทศไทยมีสถิติการ เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวสูงติดอันดับต้นๆ ของโลก ...ปัญหาที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่ ตอนนี้ก็คือ การเสียชีวิตของประชาชนบนท้อง ถนน ซึ่งต้องยอมรับข้อเท็จจริงอยู่อย่างหนึ่งว่า ประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตของประชาชน บนท้องถนนมากติดอันดับต้นๆ ของโลก บางปี เช่นเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาติดอันดับหนึ่งหรือสอง

ของโลก แต่จากการร่วมมือกันของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทำให้ปัจจุบันพบว่าอันดับ สถิติของประเทศไทยลงมาเหลืออันดับเก้า แต่ก็ ยังติดอันดับหนึ่งของเอเชียอยู่ในเวลานี้ เราไม่ควรภูมิใจกับตัวเลขดังกล่าว เพราะ แต่ละปีประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบน ท้องถนน ร่วมสองหมื่นสองพันกว่ารายต่อปี อัน นี้เฉพาะเสียชีวิตยังไม่นับรวมผู้ได้รับบาดเจ็บ สาหัส ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่าง มากมาย เรากำลังนำผลการวิจัยที่ได้ไปทำมา ว่า การเสียชีวิตของคนบนท้องถนนหนึ่งราย เรา ต้องสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็นเงินเท่าใด ขณะนี้ตัวเลขสองส่วนพบว่ายังไม่ตรงกัน บาง ฝ่ายก็บอกว่าอยู่ที่ล้านบาทต่อผู้เสียชีวิตหนึ่งคน แต่ บางฝ่ายบอกว่าอยู่ที่ห้าล้านต่อผู้เสียชีวิตหนึ่งราย

แต่ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเท่าใดก็ตามมันก็คือความ สูญเสีย

การที่มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยต่อปีถึง 20,000 กว่า ราย ก็เท่ากับมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนเฉลี่ยแล้ว ตกเดือนละร่วม 2,000 ราย หากเราจะลดตัวเลข การสูญเสียดังกล่าวให้ได้ ผมคิดว่าบัดนี้เราต้อง ปรับเปลี่ยนวิธีการบ้าง เราเริ่มใช้ 7 วันอันตราย มาหลายปีแล้ว ซึ่งเมื่อก่อนทราบว่าคุณสถิติที่ พบ เราเคยสูญเสียประชาชนจากอุบัติเหตุบนท้อง ถนนในช่วงเจ็ดวันอันตรายร่วม 600-700 ราย ต่อปี แต่เมื่อมีการเข้มงวดมากขึ้นในช่วง 7 วัน อันตราย ก็ทำให้ตอนนี้ตัวเลขลดลงเหลือ 300-400 ราย ที่ก็ยังสูงอยู่

เราก็ต้องพยายามทำให้ช่วง 7 วัน อันตราย ตัวเลขการเกิดสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน

ต้องลดลงกว่านี้ ก็นำไปสู่การคิดว่าวันนี้หากเราต้องมาทบทวน มาประเมินว่าในช่วงที่ผ่านมา สิ่งที่ได้ทำอยู่ภายใต้อัตราค่าจ้างที่ร่วมกันของแต่ละฝ่าย แล้วตัวเลขสถิติอุบัติเหตุโดยเฉพาะการเสียชีวิตของประชาชนบนท้องถนน ปีหนึ่งๆ รวม 20,000 กว่าราย แล้วเราควรต้องมีมาตรการอื่นๆ มาเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อไม่ให้ตัวเลขเพิ่มมากกว่านี้ หรือว่าในที่สุดอีก 5-10 ปีข้างหน้า ตัวเลขต้องลดลงมากกว่านี้

นิพนธ์-มท.2 กล่าวต่อไปว่า บัดนี้เราก็ได้แนวคิด เราเห็นช่องว่างแล้วว่าหากเราต้องการลดการเสียชีวิตบนท้องถนนลง เราต้องลงไปในพื้นที่โดยใช้ยุทธศาสตร์ **ตำบลขับขี่ปลอดภัย** วันนี้คำว่าตำบลขับขี่ปลอดภัย เราต้องนำทุกภาคส่วนมาบูรณาการกัน เราจะมีทั้งระดับจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีทั้งระดับอำเภอ มีคณะกรรมการความปลอดภัยบนท้องถนน ระดับจังหวัด คณะกรรมการความปลอดภัยบนท้องถนนระดับอำเภอ และคณะกรรมการความปลอดภัยบนท้องถนนระดับท้องถิ่น ก็คือ อบต. และเทศบาล ที่จะต้องให้คนกลุ่มนี้มาช่วยดูแลในพื้นที่ต่างๆ มาบูรณาการกันทำงาน

วันนี้การตายบนท้องถนนนอกจากจะมีสาเหตุมาจากการดื่มสุราแล้วขับ หรือการขับขี่ด้วยความเร็วแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกด้วย เช่น มาตรฐานของถนนได้มาตรฐานทางวิศวกรรมหรือไม่ หรือจุดเสี่ยงทางถนนบนแต่ละเส้นทางมีมากเกินไปหรือไม่ ไฟฟ้าและแสงสว่างบนท้องถนนมีพอหรือไม่ จุดเสี่ยงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตของคนบนท้องถนนได้ทั้งสิ้น ดังนั้นหากเราจะลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ทางพื้นที่ท้องถิ่นจะบอกเราได้ดีที่สุด ว่าการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งเกิดบนถนนเส้นไหน เกิดในเวลาใด

...พอเรารู้เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่า เราก็ถือว่าถนนสายดังกล่าวคือจุดเสี่ยงแล้ว และยิ่งหากรู้ว่าถนนดังกล่าวมักจะเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาใด ก็จะทำให้เราจะได้รู้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดกับบุคคลกลุ่มใด เช่นอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอนเช้า เราก็รู้แล้วว่าผู้ปกครองส่งลูกมาโรงเรียน ใช่เพราะเกิดจากคนกลุ่มนี้หรือไม่ ก็ต้องไปดู หรือว่าพบว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเย็น เราก็จะรู้แล้วว่าเกิดเพราะเหตุใด หรือเกิดช่วงตั้งแต่ 19.00 น.ก็ต้องดูว่าเป็นไปได้อย่างไรว่าจะเกิดจากพอลค่ามืด รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ไม่มีแสงสว่างพอ ถนนมืดไป ทำให้วิสัยทัศนการมองเห็นในระยะไกล สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราจะนำมาประมวลหรือแม้กระทั่งว่าอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นซ้ำๆ ช่วง

หลังสามทุ่มถึงตีสอง แบบนี้ก็สันนิษฐานได้ว่าอาจเกิดจากการแข่งรถ รถซิ่ง

นิพนธ์-รมช.มหาดไทย ย้ำว่าการเก็บข้อมูลเหล่านี้จะทำได้ ท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล เมื่อก่อนเราอาจไม่ให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ ของการเกิดอุบัติเหตุ เราเลยวินิจฉัยโรคไม่ถูก ต่อจากนั้นไปการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลมาไว้ในที่เดียวกัน ดังเดียวกัน ต่อไปจะมีความจำเป็น การจะเก็บข้อมูลให้ละเอียดและได้มากเท่าไรจะต้องใช้คนเยอะ จึงทำให้จำเป็นต้องให้ท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุน เพราะในประเทศไทยไม่มีพื้นที่ไหนที่ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็คิดว่าต่อไปนี้การกำหนดให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนมีความจำเป็น

โครงการตำบลขับขี่ปลอดภัยจึงเป็นมิติใหม่อีกมิติหนึ่ง ในการที่จะพัฒนาก้าวไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงระบบมากขึ้น และจะเป็นการแก้ปัญหาความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนด้วยอย่างเวลานี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ต่างๆ ไปแล้วหลายเวที เช่นที่กรุงเทพมหานครเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่เป็นเวทีรับฟังความเห็นในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อต้องการฟังความเห็นจากฝ่ายต่างๆ ว่าการจะแก้ไขปัญหาระบบการสูญเสียบนท้องถนนอย่างยั่งยืน แต่ละฝ่ายมีความคิดเห็นอย่างไร เพราะเราไม่อยากใช้วิธีการแบบสั่งจากข้างบนลงไปข้างล่าง วันนี้เราอยากฟังคนจากข้างล่างว่าเขาคิดกันอย่างไรกับการแก้ปัญหาที่เพื่อมาแลกเปลี่ยนกัน โดยเฉพาะการฟังความเห็นจากแต่ละจังหวัด เพราะบางจังหวัดก็ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหา แต่บางจังหวัดยังไม่เกิด เพื่อนำกรอบแนวคิดมาหารือแลกเปลี่ยนกัน และจะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นลักษณะดังกล่าวให้ครบทั้งสี่ภาค ที่จะมีส่วนเห็นจากภาคีรัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ เช่นเอ็นจีโอที่ทำงานด้านนี้เพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน จากนั้นจะนำมาประมวลเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งประเทศว่า การลดจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนนจะมีมาตรการต่อไปอย่างไร และหลังจากนั้นจะประกาศยุทธศาสตร์ **ตำบลปลอดภัย** ทั้งประเทศ ที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกัน ไม่ว่าจะขึ้นกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กลไกหลายกลไกเราต้องคุยกันแบบบูรณาการกัน รวมถึงสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินก็ต้องมาคุยเรื่องเหล่านี้กัน

นอกจากนี้ **นิพนธ์-มท.2** ซึ่งดูแลรับผิดชอบ **กรมที่ดิน** ยังกล่าวถึงแผนการบริหารงานกรม

ที่ดินว่า ต้องยอมรับว่ากรมที่ดินเป็นกรมที่มีหน้าที่ต้องดูแลการถือครองที่ดิน เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งในขณะนี้ประชาชนก็ยังมีความต้องการเอกสารสิทธิ์ที่เราเรียกกันว่าโฉนดที่ดินเป็นจำนวนมาก กรมที่ดินก็มีขีดจำกัดในเรื่องขีดความสามารถในการเร่งรัดออกโฉนดให้ประชาชน ให้ทันกับความต้องการ ซึ่งส่วนหนึ่งก็พยายามที่จะเร่งรัดสนับสนุนเครื่องมือเครื่องมือ ในการที่จะให้นำไปสู่การเดินสำรวจเพื่อนำไปสู่การออกโฉนด เพื่อเร่งรัดที่ดินให้ประชาชนได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเรื่องนี้กรมที่ดินก็ได้พยายามที่จะสนับสนุนเรื่องงบประมาณต่างๆ เพื่อที่จะนำไปสู่การออกโฉนดให้ประชาชน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมที่ดินได้กำหนดเอาไว้

ปกติในปัจจุบันกรมที่ดินจะเดินออกสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินได้ ก็ประมาณแสนกว่าโฉนดต่อปี โดยแบ่งกันไป 26 จังหวัด ก็คิดแล้วจังหวัดละก็ประมาณหมื่นแปลงต่อปี ในส่วนของที่ดินที่เป็นปัญหามากก็คือที่ดินที่เรียกว่าที่ดินสาธารณะ การบุกรุกที่สาธารณะ ซึ่งตรงนี้ยังเป็นประเด็นการโต้เถียงกันอยู่ระหว่างประชาชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะ ที่ก็ยังปัญหาโต้แย้งกันอยู่ในเวลานี้ กับปัญหาเรื่องที่สองคือที่ดินที่เรียกว่า ที่ดินซึ่งใช้ร่วมกันอยู่ในชุมชน ซึ่งเดิมโฉนดชุมชนขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรี แต่ปัจจุบันมีกฎหมายกำหนดให้มีหน่วยงานที่มาดูแลเรื่องนี้โดยตรง โดยอยู่ในขั้นตอนการออกระเบียบต่างๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการออกเป็นกฎกระทรวงอยู่ในเวลานี้ เพื่อที่จะมาดูแลเรื่องโฉนดชุมชน เพื่อจะมาร่งรัดให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนต่อไป

นิพนธ์-มท.2 กล่าวอีกว่า สองเรื่องหลักที่กรมที่ดินรับผิดชอบดูแลก็คือ เรื่องที่สาธารณะกับที่ดินของชุมชน ก็ต้องมาจัดการดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งส่วนราชการและประชาชน เพื่อลดความขัดแย้ง เพราะเรื่องที่ดินเป็นพื้นฐานของการนำไปสู่การประกอบอาชีพ การทำประโยชน์ต่างๆ เช่น การทำนา ทำสวน เป็นแหล่งที่มาที่ทำให้เกิดรายได้เกิดอาชีพของประชาชน เราจึงต้องทำเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง เพราะหากเราไม่ระมัดระวัง ปล่อยให้ทุกคนเข้ามาแล้วได้กรรมสิทธิ์ ใครบุกรุกแล้วได้ที่หลวง ถือครองที่หลวงได้ ทำให้ต่อไปจะมีการบุกรุกที่ป่าบุกรุกที่สาธารณะกันมากขึ้น

กรมที่ดินในฐานะที่เป็นหน่วยในการออกเอกสารที่ดิน ก็ต้องดูแลเรื่องเหล่านี้ให้รอบคอบที่สุด เวลาจะเดินสำรวจก็ต้องไปดูแนวเขตกัน

พยายามจะเดินตามกฎหมายในการให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของเอกสารสิทธิ มีการถือครองที่เป็นความมั่นคงในครอบครัว แต่ก็ยกยอบอกประชาชนว่าเวลาได้โฉนดไปแล้วพยายามรักษาดูแลให้ดี โดยหากจำเป็นต้องนำหลักทรัพย์โฉนดที่ดินไปเป็นหลักประกัน ก็ไม่ควรนำไปสู่การกู้ยืมนอกระบบ หากจำเป็นจริงๆ ก็ขอให้กู้ในระบบ เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่กับครอบครัวได้ยาวนาน

อีกเรื่องที่เกี่ยวข้องคือการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ที่สาธารณประโยชน์ กรมที่ดินก็มีแผนดำเนินการในการออกรังวัด การตรวจสอบการออกหนังสือสำคัญ ในที่หลวง ซึ่งมีเป้าหมายทำให้ได้อย่างน้อยปีละหนึ่งพันแปลง จากที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ยังไม่มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จำนวน 6,975 แปลง ตอนนี้อย่างไม่ได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ก็จะเร่งรัดการออก เพื่อให้ได้เอกสารสิทธิ หรือมีเอกสารในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแต่ละแปลง

-ช่วงเลือกตั้งประชาธิปไตยเคยชูนโยบายเรื่องธนาคารที่ดิน หรือโครงการโฉนดสีฟ้า ในฐานะดูแลกรมที่ดินจะผลักดันให้สิ่งที่พรรคเคยหาเสียงไว้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างไร?

สิ่งที่ทำไว้จะนำไปสู่การจัดการที่ดินทั้งระบบ วันนี้เมื่อพรรคประชาธิปไตยเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็ต้องนำนโยบายพรรคมาสู่นโยบายรัฐบาล เมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายเรื่องที่ดินไว้อย่างไร เราก็ต้องดำเนินการตามสิ่งนั้น อย่างเรื่องโฉนดชุมชน แต่เวลานี้กำลังเคลื่อนจากที่เคยใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อไปก็มีกฎหมายมารองรับเรื่องโฉนดชุมชน โฉนดสีฟ้ามากขึ้น ทุกอย่างจะเดินหน้าไปสู่การจัดการที่ดินให้ประชาชน อย่างน้อยแม้อาจไม่ถึงกับเป็นสิทธิส่วนตัว แต่ก็ต้องมีสิทธิชุมชนในการได้ดูแลที่ดินแปลงนั้นๆ ร่วมกัน มีการจัดการในนามชุมชน ให้ประชาชนมีหลักประกันร่วมกันว่าอย่างน้อยเขาจะมีสิทธิ์ได้ใช้ที่ดินในนามชุมชนได้ ซึ่งนโยบายที่พรรคประชาธิปไตยเคยหาเสียงไว้ พรรคเราก็

กำลังดำเนินการอยู่ อย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องนโยบายการปฏิรูปที่ดินก็มีการดำเนินการอยู่ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็รับผิดชอบงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายอยู่ แต่งานส่วนใดที่อยู่ในกระทรวงเกษตรฯ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปฏิรูปที่ดินก็รับผิดชอบต่อไป

นิพนธ์-รมช.มหาดไทยจากพรรค ปชป.

กล่าวอีกว่า สำหรับสิ่งที่พรรคเคยหาเสียงไว้เวลานี้ก็เร่งเดินหน้าอยู่ โดยเฉพาะนโยบายโครงการรายได้สินค้าเกษตร เพราะประชาธิปไตยได้ดำเนินการไปมากพอสมควรแล้ว โดยเฉพาะในสองปีข้างหน้าขณะนี้คือ ปาล์มกับข้าว ส่วนยางพาราก็คิดว่าอีกสักหนึ่งอาทิตย์หรือไม่เกินสองอาทิตย์ต่อจากนี้ก็คงจะมีมติคณะรัฐมนตรีออกมา โดยเรื่องปาล์มกับข้าว ครม.ได้มีมติประกันรายได้ให้เกษตรกร โดยชาวสวนปาล์มได้กำไรเฉลี่ยส่วนประกันราคาข้าวให้เกษตรกรชาวนา เช่น ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท หากเกษตรกรขายไม่ได้ รัฐบาลจะดูแลส่วนต่างให้ เช่น ขายปาล์มได้ 3.50 บาท อีก 50 สตางค์ รัฐบาลจะจ่าย หรือขายปาล์มได้ 3 บาท แต่รัฐประกันรายได้ไว้ที่ 4 บาท ก็เท่ากับ 1 บาท คือส่วนต่างรัฐก็จะจ่ายส่วนต่างนี้ให้กับเกษตรกร เช่นเดียวกับข้าวที่รัฐประกันรายได้ไว้ที่ 15,000 บาท เมื่อเกษตรกรขายได้ 12,000 บาท รัฐก็จะรับผิดชอบจ่ายส่วนต่างให้ไป 2,000 บาท ก็เป็นการสร้างหลักประกันรายได้ให้เกษตรกร สิ่งที่พรรคประชาธิปไตยเคยหาเสียงไว้ เรื่องนโยบายประกันรายได้สินค้าเกษตรก็จะทำทั้งหมด มีการเดินหน้าอย่างเต็มที่ในเวลานี้.

โดย วรพล กิตติธวัชวรานุ

สว.ออกโรงต้อ-ขอเอี่ยวแก้รธน. ฟังนิรโทษกรรม

jis.s.เปิดทางร่วมศึกษา
ชทพ.ขวางหวั่นทำสะดุด
ชวนยันคุมเกมชกฟอกตุ
7พรรคจัด25ขุนพลถล่ม
ธรรมนูญสไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตั้ง'วอร์รูม'ฟันคนปูดข่าว

'ธรรมนูญ'ตั้งวอร์รูม ลุยเอาผิดคนเปิดโปง-แชร์ข่าว
ซัดเป็นฝีมือพวกจ้องล้มรัฐบาล ส.ว.ขอแจมศึกษา
แก้ รธน. ฟังนิรโทษกรรม 'ธนาธร'ขอฉันทามติ
สมาชิกพรรค คัดผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครปฐม

(อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

แก้รธน.

ยันทำได้-ชกฟอกกรณีถวายสัตย์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 กล่าวถึง การอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 แบบไม่ลง มติในวันที่ 18 กันยายนนี้ กรณีการถวายสัตย์ ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่าจากการ ทหารกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทน ราษฎร และในฐานะที่เป็นผู้พิจารณาอดีตก่อน

บรรจจะเบียบวาระ ได้นำรายละเอียดในญัตติ ที่ 214 ส.ส.ฝ่ายค้านเสนอ กับคำวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญในกรณีดังกล่าวมาพิจารณา ประกอบแล้ว ยังมั่นใจว่าการอภิปรายทั่วไป สามารถทำได้ตามที่สภาได้บรรจุระเบียบวาระไว้ ก่อนหน้านี้ แม้ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จะระบุว่า เหตุที่ไม่รับคำร้อง เพราะการถวาย สัตย์ปฏิญาณฯไม่ได้อยู่ในอำนาจการตรวจ สอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด แต่ใน ญัตติที่ฝ่ายค้านเสนอเพื่อขออภิปรายทั่วไป นั้น ไม่ถือว่าเป็นการตรวจสอบ แต่เป็นไปเพื่อ สอบถามข้อเท็จจริง พร้อมเสนอแนะประเด็น ต่อรัฐบาลเท่านั้น

ย้ำสภาสอบถามแนะนำได้

"เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องก็ถือว่า

กระบวนการถวายสัตย์ได้จบลงแล้ว แต่ เมื่อ ส.ส.มีข้อสงสัยว่าอาจจะไม่ครบถ้วนตาม รัฐธรรมนูญหรือไม่ ส.ส.มีสิทธิยื่นญัตติสอบถาม ข้อเท็จจริงได้ตามกระบวนการของนิติบัญญัติ ในญัตตินี้ก็ไม่ได้มีเพียงประเด็นเรื่องการถวาย สัตย์เท่านั้น แต่ฝ่ายค้านยังได้สอบถามถึงรายละเอียดของงบประมาณในการจัดทำนโยบาย ของรัฐบาลด้วย ถือเป็นประเด็นข้อสงสัยว่าขัด รัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงเป็นการอภิปรายสอบถาม ขณะที่รัฐบาลก็ชี้แจง กระบวนการก็จบไม่ได้มี การเอาผิดเอาถูกกัน" นายศุภชัยกล่าว

ชี้ตั้งกมธ.ไม่ได้แก้รธน.ทันที

นายศุภชัยกล่าวถึงที่ประชุมสภามติ เอกฉันท 436 ต่อ 0 ให้มีการเลื่อนลำดับญัตติ ที่เกี่ยวข้องกับการขอตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ขึ้นมาพิจารณา ในสมัยประชุมหน้าช่วงเดือนพฤศจิกายนว่า เชื่อว่าไม่มีปัญหา เพราะมติที่ออกมา ถือว่า สมาชิกทุกคนเห็นร่วมกัน โดยต่างมองเห็นว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เมื่อบังคับใช้ไปแล้ว อาจจะมีส่วนบกพร่องอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแย หรือเลวร้ายทั้งหมด ดังนั้น เมื่อมีข้อบกพร่อง สภาการศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขเตรียมการ รองรับไว้ การตั้ง กมธ.ศึกษาแนวทางการแก้ไข รัฐธรรมนูญ ไม่ได้หมายความว่า ต้องแก้กัน ทันที แต่เมื่อ กมธ.วิสามัญพิจารณากันเสร็จ ก็ถือเก็บไว้เป็นข้อสอบของสภาผู้แทนราษฎร ถึงเวลาเมื่อไหร่ก็นำข้อมูลนี้ไปประกอบการ แก้ไขได้ทันที

พปชร.ไม่ขัดรวมญัตติปชป.

นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการยื่นญัตติ ด่วนเพื่อขอให้สภาตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณา ศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไข รัฐธรรมนูญ รวมทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่า ปกติญัตติที่เสนอในสภา

ถ้าเป็นเรื่องที่มีลักษณะเดียวกันหลายๆ ญัตติสภาก็จะรวมกันเป็นเรื่องเดียวกัน กรณีของรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมทั้งประเด็นที่ พพร.เสนอไปคือเรื่องกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ญัตติของ พพร.และพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เหมือนกัน โดยประเด็นนี้เอามาจากนโยบายเร่งด่วนข้อ 12 ของรัฐบาล แต่ของพรรคฝ่ายค้านไม่ได้มีประเด็นนี้

ย้ำต้องประชาคมตีถามปชช.

นายวิเชียรกล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ที่ผ่านกระบวนการประชาคม เพราะฉะนั้นในกฎหมายที่ลงประชาคมตีถามประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ รับทราบ และรับรองมา ถ้าหากคิดเอาเอง ทั้งฝ่าย ส.ส.หรือฝ่ายใดก็ตามที่มีความเห็น ก็ไม่ควรมองข้ามว่ามีประชาชนกว่า 10 ล้านคนที่รับรองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถ้าคิดโดยไม่ฟังประชาชนมันก็ไม่จำเป็นจะต้องฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าคิดเห็นอย่างไร เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ทั้งนี้ ญัตติที่เสนอในสภาพิจารณาไปตามลำดับ กรณีเรื่องรัฐธรรมนูญที่ได้เลื่อนขึ้นมา แต่สำคัญหรือเร่งด่วนน้อยกว่าจึงจัดลำดับว่าจะไปพิจารณาตอนเปิดสมัยประชุมสภาช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นไปตามลำดับไม่ได้มีการนำมาพิจารณาก่อนเรื่องที่สำคัญกว่า

แยกรบ.ก.ลัดตกขบวนรื้อรธน.

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ของนายกรัฐมนตรีว่า ความจริงไม่ยากกล่าวถึง เพราะคิดว่านายกฯชอบทะเล เพราะครั้งที่มีการอภิปรายสอบถามเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนก็มีภารกิจไป จ.ชลบุรี จ.จันทบุรี แถวกว.ทะเล ขอวิงวอนให้นายกฯให้ความสำคัญและความสนใจกับพี่น้องภาคอีสานบ้าง เพราะอย่างไรก็ไม่ท่วมทะเลอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ฝ่ายค้านก็โดนฝ่ายรัฐบาลโจมตีว่ามุ่งแต่เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายสมพงษ์กล่าวว่า การที่บอกว่าฝ่ายค้านพูดแต่เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องมองภาพลึกลงไปว่าข้อเท็จจริง เศรษฐกิจที่มีปัญหาตลอด ปีที่ผ่านมาที่ค้าขายกับใครไม่ได้ก็เพราะเกี่ยวกับการรัฐประหาร ตอนนี้เป็นประชาธิปไตยที่คิดว่า เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจะต้องทำไปพร้อมกัน จะทำเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้



ขอพร - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภริยา เดินทางเข้าสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล ท่ามกลางกระแสข่าวที่รุ่มเร้า ที่ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 14 กันยายน

ผู้สื่อข่าวถามว่า การเสนอเลื่อนญัตติการตั้ง กมธ.ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วมติออกมาเห็นด้วยถล่มหลายสัปดาห์อะไร นายสมพงษ์กล่าวว่า เขากลัวถดถอย หากฝ่ายรัฐบาลไม่เอาด้วย ประชาชนจะต้องเข้าใจว่ารัฐบาลจะไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นเมื่อฝ่ายค้านขอให้มีการแก้ไข ฝ่ายรัฐบาลจึงยกมือเต็มสภา

จัด25ชนพลฆ่าแหละ'บักตู่'

ผู้สื่อข่าวถามถึงการเตรียมความพร้อมการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกรณีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ในวันที่ 18 กันยายนนี้ นายสมพงษ์กล่าวว่า เบื้องต้นได้กำหนดตัวบุคคลไว้คร่าวๆ แล้ว ในวันที่ 17 กันยายน ก่อนที่จะมีการอภิปรายจะมีการหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่ชัดเจน เบื้องต้น พท.ได้กำหนดตัวผู้อภิปรายไว้ไม่น้อยกว่า 10 คน ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านอาจจะต้องลดหลั่นกันไป รวมแล้วไม่เกิน 25 คน คาดว่าจะใช้เวลาอภิปรายไม่เกิน 15 นาที ส่วนกรอบระยะเวลาการอภิปรายที่กำหนดไว้ไม่ให้เกินเที่ยงคืนของวันที่ 18 กันยายนนั้น มองว่ารัฐบาลฉลาดพอสมควรที่จะให้จบภายในวันเดียว สำหรับสัดส่วนการแบ่งเวลาการอภิปรายระหว่างประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนและการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานั้น คงจะแบ่งเวลาในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน

'ชวน'มั่นใจคุมอภิปรายอยู่

ที่วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการอภิปรายกรณีถวายสัตย์ไม่ครบ ในวันที่ 18 กันยายนว่า ต้องดูตามญัตติที่เสนอ มี 2 เรื่อง คือ เรื่องถวายสัตย์ อีกเรื่อง คือ แถลงนโยบายของรัฐบาลที่ไม่แสดงรายการที่มารายได้เป็นประเด็นสั้นๆ ไม่ยืดยาวอยู่ที่ผู้อภิปรายจะสามารถอภิปรายโดยใช้ข้อความในประเด็นหรือไม่ ถ้าอยู่ในประเด็นเวลาก็มีมากพอ ตั้งแต่เวลา 09.30-24.00 น.

"ผมมั่นใจว่าสามารถควบคุมการประชุมสภาโดยทั่วไป ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ก็มีส่วนเท่านั้น ดังนั้นประชาชนมีส่วนว่ากล่าวตักเตือน ส.ส.ที่ประชาชนเลือกกันเข้ามา ส่วนวันที่ 18 เป็นวันอภิปรายของฝ่ายค้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าพร้อมจะมา" นายชวน กล่าว

ปชป.ปลุกส.ว.เปิดทางแก้รธน.

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการที่ประชุมสภามีมติเลื่อนญัตติ ตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นมติเอกฉันท์ว่า แสดงให้เห็นว่า ส.ส.ทั้งสภาได้ตระหนักถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้จริงๆ จำเป็นต้องศึกษา

ปัญหา และแนวทางแก้ไขให้ครบถ้วน เชื่อว่า พรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องเตรียมความพร้อม ส่งคนที่มีความรู้ความสามารถ มีจุดยืนที่ชัดเจนในด้านประชาธิปไตย เข้าเป็น กมธ.ใน สัดส่วนของพรรคการเมืองนั้นๆ ไม่ควรส่งคนที่สร้างปัญหาหรือประเภทฮาร์ดคอร์มาเป็น กมธ. เพราะอาจจะทำให้การทำงานของคณะ กมธ. วิสามัญชุดนี้ไม่ราบรื่นในการทำงาน เพราะในขณะนี้ทุกฝ่ายในบ้านเมืองอยากให้ก้าวข้ามความขัดแย้งในสังคมไปได้ด้วยดี ด้วยการร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย โดยสมบูรณ์ตามที่ทุกฝ่ายต้องการ

“จากผลการลงมติเลื่อนญัตติเมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา เป็นการส่งสัญญาณให้ทุกฝ่ายเห็นว่า ส.ส.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง มีความเห็นต่อเรื่องรัฐธรรมนูญไปในแนวทางเดียวกัน จึงอยากให้ ส.ว.ที่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ตระหนักถึงเจตนารมณ์ของมติที่ประชุม ส.ส.ในครั้งนี้ และร่วมมือกันผลักดันให้การศึกษาระหว่าง ส.ส.และ ส.ว.ในครั้งนี้นี้ ให้เห็นผลสำเร็จให้จงได้” นายเทพไทกล่าว

ส.ว.แจมแก้-พ่วงนิรโทษ

นายคำณูณ ลิทธิสमान สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณีสภาผู้แทนราษฎร เสนอลำดับญัตติให้ตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ไว้ในวาระการประชุมต้นๆ เมื่อเปิดประชุมสมัยหน้า ช่วงเดือนพฤศจิกายนว่า มีข้อเสนอส่วนตัวว่าต้องการให้การตั้ง กมธ. พิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยมี ส.ว.เข้าเป็น กมธ.ร่วมกันของรัฐสภา เพราะในเงื่อนไขของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กำหนดให้มีเสียง ส.ว.ร่วมเห็นชอบ 1 ใน 3 ทั้งในวาระแรกและวาระสาม หากให้ ส.ว.มีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการศึกษาแนวทางเชื่อว่าจะทำให้ความเข้าใจร่วมกันได้ การตั้ง กมธ.ร่วมสามารถทำได้ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาหรือตั้งได้ผ่านอำนาจของนายชวน หลีกภัย ในฐานะประธานรัฐสภา พิจารณาตั้ง กมธ.ร่วมกันศึกษาได้

“หาก ส.ส.ที่เสนอญัตติปฏิเสธการมีส่วนร่วมของ ส.ว.นั้น ผมไม่ติดใจ แต่ต้องการทดลองเสนอความเห็นให้สภาพิจารณา เพราะไม่ว่าอย่างไรการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่แม้จะมีเป้าหมายตัดเสียง ส.ว.ร่วมลงมติออกไป แต่ขั้นแรกต้องอาศัยเสียง ส.ว.ร่วมลงมติดูอยู่” นายคำณูณกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า กังวลหรือไม่ต่อการตั้ง กมธ.ศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ ส.ส.

จะไม่สำเร็จเพราะมีประเด็นขัดแย้ง นายคำณูณกล่าวว่า ไม่กังวล เพราะเชื่อว่า ส.ส.ต้องพิจารณาในแนวทางที่เป็นความเห็นร่วมกัน อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอเพิ่มเติมด้วยว่าเมื่อตั้ง กมธ.ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ควรขยายประเด็นศึกษาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองช่วง 13 ปีที่ผ่านมา และศึกษาถึงแนวทางการนิรโทษกรรมบุคคลที่กระทำผิดในช่วงการชุมนุมทุกการชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่ปี 2549-2557 ด้วย

‘ชพพ.’จี้รบ.ร่วมวงแก้รธน.

นายนิกร จานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา (ชพพ.) ในฐานะ 1 ใน 8 ผู้เสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่า เบื้องต้นการที่สภาผู้แทนราษฎรมีความเห็นร่วมในการเลื่อนลำดับการพิจารณาญัตติที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญถือว่าดีพอสมควร อย่างน้อยๆ ก็เป็นเอกฉันท์ในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นในสมัยประชุมหน้า หรือในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ อย่างไรก็ตาม เห็นว่าเมื่อมีการตั้ง กมธ.วิสามัญขึ้นมาแล้ว ก็ควรเชิญรัฐบาลในฐานะเจ้าของนโยบายเร่งด่วนข้อที่ 12 ที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาส่งตัวแทนเข้าร่วม พร้อมทั้งมีการเชิญตัวแทนที่เป็นสัดส่วนของคนนอก โดยเฉพาะนักวิชาการ นักกฎหมาย เข้ามาร่วมเป็น กมธ.วิสามัญด้วย เริ่มจากประเด็นที่เกี่ยวข้องเป็นปัญหากับประชาชนเป็นหลัก อยากร่วมด้วยประเด็นทางการเมืองเพราะอาจจะล่อแหลม โดยเฉพาะเนื้อหาในบทเฉพาะกาล

ติกันส.ว.ตั้งกมธ.ศึกษาตนเอง

นายนิกรกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่อยากให้ฝ่ายการเมืองนำเรื่องนี้ออกไปนอกสภา เพราะควรปล่อยให้ฝ่ายประชาชนข้างนอกทำประเด็นนี้คู่ขนานกันไป เช่นเดียวกับ ส.ว. ถือเป็นเรื่องดีที่จะตั้ง กมธ.วิสามัญของวุฒิสภาในเรื่องนี้ขึ้นมา โดยต่างฝ่ายต่างทำถือเป็นเรื่องดี การที่ ส.ว.บางท่านเสนอให้ตั้ง กมธ.ร่วม 2 สภานั้น คิดว่าสภาผู้แทนราษฎรควรจะเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้เสียก่อน แม้ ส.ว.จะเห็นด้วยทั้งหมด แต่ถ้า ส.ส.ไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน รัฐธรรมนูญจะไม่สามารถแก้ไขได้ตั้งแต่ถูกญัตติออกแรกเลย อีกทั้งด้วยธรรมชาติของ 2 สภาที่มองไม่เหมือนกัน ส.ส.ถือว่าอยู่ในมุมที่ใกล้ชิดกับประชาชน แต่ ส.ว.ก็ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับประชาชน แต่จะมองจากอีกมิติหนึ่ง เช่น มองจากข้าราชการหรือฝ่ายรัฐมากกว่า ซึ่งถือเป็นธรรมชาติ การที่

ต่างคนต่างเดินโดยตั้งธงให้ตรงกัน นำประเทศชาติ และประชาชนมาเป็นหลัก เชื่อว่า ท้ายที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งก็ต้องมาเจอกันอยู่ดี

‘ธรรมนัส’อ้างอีกเกมการเมือง

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีถูกกล่าวหาว่าวุฒิสภาการศึกษาปริญญาเอกเป็นของปลอม และสถาบันที่จบการศึกษา ในลอสแอนเจลิส ไม่มีมหาวิทยาลัยชื่อแคลิฟอร์เนีย ยูนิเวอร์ซิตี (California University) ว่าเรื่องนี้ทีมอาจารย์ผู้แทนแคลิฟอร์เนีย ยูนิเวอร์ซิตีออกมายืนยันแล้วว่าสถาบันมีอยู่จริง ที่สหรัฐอเมริกา ตนคงไม่ขอชี้แจงอีก และเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติก็ถูกตรวจสอบมาแล้ว 2 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2557 ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในนามพรรคเพื่อไทย (พท.) จึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดถึงนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็น แต่ก็ทำใจได้เพราะเป็นเรื่องการเมืองและมองว่าที่เกิดขึ้นเป็นเกมการเมือง

ตั้งวอร์รูมพิน-แจพวกหวังล้มรบ.

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ขณะนี้ได้ตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามการโพสต์ การแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพื่อรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งการข่าวด้านความมั่นคงได้ข้อมูลต่างๆ มาให้ตนด้วย เชื่อว่าต้องการทำลายความมั่นคงของรัฐบาล โดยคณะทำงานของวอร์รูมจะบันทึกเก็บหลักฐานผู้ที่แชร์ข้อความที่ไม่ถูกต้อง สร้างความเสียหายไปดำเนินคดี และผู้ที่แชร์ต้องยอมรับผลของการกระทำนั้นด้วย

“เชื่อว่ามีคนที่อยู่ในการเมืองอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ ผมเองเป็นเพียงด่านแรกของรัฐบาลที่ถูกทำลาย โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล อีกทั้งภูมิหลังกลุ่มเหล่านี้ต้องการล้มเสถียรภาพของบ้านเมือง ทั้งนี้ ผมขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเอาใจใส่เอาใจในเรื่องนี้” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ไหว้ขอพรศาลหลักเมืองพะเยา

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภริยา ได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองพะเยา ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองพะเยา ตั้งอยู่ริมถนนท่ากว๊าน โดย ร.อ.ธรรมนัส พร้อมภริยา ได้จุดธูปสักการะขอพรเพื่อความ เป็นสิริมงคล ด้วยสืหน้ำยิ้มแจ่มใส ทักทายคนใกล้ชิดและเจ้าหน้าที่ ที่มาคอยต้อนรับอย่างเป็นทางการ ก่อนเดินทางกลับบ้านพักทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 15 กันยายน

ในช่วงเช้า ร.อ.ธรรมนัส มีการกิจเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่า และเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับชมรมคอลัมน์นิสต์ นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ไทย ที่ห้วยตง ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา จากนั้นจะเดินทางต่อไปที่โรงเรียนบ้านตำม่อน หมู่ 11 ต.บ้านตำ อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อพบปะเกษตรกรพร้อมมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย มอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกร จำนวน 12 ราย และมอบน้ำหมักชีวภาพให้แก่เกษตรกร จำนวน 12 ราย และเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในช่วงค่ำวันเดียวกัน

‘ภูมิธรรม’ชี้ตั้งกรม.ต้องพื้นเชื่อมั่น

ที่จังหวัดมหาสารคาม นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีดูแลคดีคดีปริศนาตรึงนอกนั้นไม่สนใจว่า นายวิษณุต้องเข้าใจหัวใจของปัญหา ตอนนี้นานาชาติกำลังดูความน่าเชื่อถือของประเทศอยู่ ดังนั้น วันนี้อาจมีความเชื่อมั่นเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ เพราะหากไม่มีความเชื่อมั่นก็จะนำไปสู่ปัญหาอีกหลายอย่างที่ตามมา ทั้งการแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจ การเข้ามาลงทุนของต่างชาติ ฯลฯ วันนี้อาจที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ต้องปกครองด้วยหลักนิติรัฐ นิติธรรม อะไรก็ตามที่ทำให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ และมีหลักเกณฑ์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ วันนี้อาจไปพูดว่าจบปัญหาตรึง โท หรือเอก ปัญหาคือทำถูกหรือทำผิดกฎหมาย หรือทำให้ไม่เกิดความมั่นใจว่ารัฐบาลได้เลือกคนดี มีความซื่อสัตย์มาทำหน้าที่ ซึ่งจะเป็นปัญหาในอนาคตว่ารัฐบาลจะทำอะไรก็ได้หลักเกณฑ์ไม่ต้องมี นึกอยากจะทำอะไร อธิบายอย่างไรก็ได้แบบนี้ความน่าเชื่อถือของประเทศจะหายไป และจะนำไปสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่จะยากลำบากขึ้นอีก ดังนั้น ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ายึดหลักเกณฑ์และความถูกต้อง ต้องลงไปดูรายละเอียดอย่าเห็นแก่หน้าใคร ต้องดูว่าหลักการของประเทศต้องเอาคนแบบไหนมาทำงานให้ประเทศ

ย้อนบิกตุเลือกคนสนองอำนาจ

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากตรวจสอบแล้วว่าเป็นพฤติการณ์การปลอมจะส่งผลต่อคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่ จะต้องมีการรับผิดชอบอย่างไร

นายภูมิธรรมกล่าวว่า ต้องการคนดีคนมีความสามารถ และคนที่ซื่อสัตย์สุจริตซึ่งนายเกษมศานต์ นามานี้โดยตลอดตั้งแต่ทำการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ และอ้างว่าต้องการสร้างคนดีมาบริหารประเทศ ดังนั้น วันนี้หลักการต้องดูจากจุดนี้ การนำคนมาทำงานได้คัดเลือกบุคคลที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถแค่ไหน และสามารถนำคนที่ไม่มีที่ครหา มาดำรงตำแหน่งได้ หรือวันนี้ประเทศไทยไม่มีคนที่มีความรู้ความสามารถเลย หรือ นายฯต้องรับที่ลี้ภัยต่างๆ เหล่านี้ให้ชัดเจนขึ้น ถ้าคลุมเครือแบบนี้แสดงว่านายฯเอาใครก็ได้มาสนองการดูแลอำนาจของตัวเอง

เตือนระวังเป็นจุดจบรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการเรียกร้องให้มีการปรับ ครม. นายภูมิธรรมกล่าวว่า วันนี้สถานการณ์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์ตัวรัฐมนตรีของ ครม.ชุดนี้มากแล้ว จริงๆ ความผิดเริ่มตั้งแต่ นายฯกระทำการไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ทำให้ต่างชาติตั้งคำถามว่าประเทศไทยยังใช้หลักนิติรัฐ นิติธรรมอยู่หรือไม่ ทั้งนี้ ก็จะได้มีการอภิปรายตามมาตรา 152 ต่อไป ผู้สื่อข่าวถามว่า ถือเป็นการอุ้มคนของตัวเองแม้จะทำความผิดหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า เรื่องนี้มันทอนเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของรัฐบาล ถ้าเป็นรัฐบาลที่ยึดหลักกฎหมายเป็นตัวตั้ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ฝ่ายไหน พวกใคร หากทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดี หากไม่ทำตามจะกลายเป็นว่าพวกเราทำอะไรก็ได้ แต่หากไม่ใช่ พวกเราทำอะไรไม่ได้ สิ่งนี้เป็นจุดจบของระบบ และของผู้บริหารประเทศหลายคน เพราะไม่ทำอะไรให้โปร่งใส ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป จะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้

7พรรคฝ่ายค้านลุยสัจจครั้งที่2

ที่จังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการประสานงาน พรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน) นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค พท. นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรค พท. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค พท. นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังประชาชนไทย นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ (ปช.) นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรค พท. นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และ ส.ส.มหาสารคาม อาทิ นพ.กิตติศักดิ์ คุณาสวัสดิ์ และนายสุทิน คลังแสง ลงพื้นที่ทำกิจกรรมฝ่ายค้านเพื่อประชาชนสัจจ ครั้งที่ 2 โดยได้ลงพื้นที่

ที่บ้านหนองหวาย อ.เมืองมหาสารคาม เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้าน โดยชาวบ้านได้สะท้อนถึงปัญหาการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งที่รู้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รับน้ำมาเสมอ วันนี้ต้องการปริมาณน้ำเพิ่มเพื่อนำน้ำออกจากพื้นที่ให้ไวที่สุด ไม่เช่นนั้นน้ำจะท่วมขังอยู่อย่างเนิ่นนานเป็นเดือน นอกจากนี้งบประมาณของรัฐบาลนำไปจัดสรรลงโครงการใหญ่ๆ ที่ชาวอีสานเข้าไม่ถึง วันนี้ชาวอีสานแทบไม่ได้ปลูกข้าว จึงอยากให้ฝ่ายค้านไปขออนุญาตอย่าประกาศห้ามทำนาปรัง และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมถึงประกันราคาข้าวอย่าให้เหมือน 5 ปีที่ผ่านมา และจำเป็นต้องทรงงบประมาณเพื่อจัดสรรแหล่งน้ำ และการสร้างรายได้

เตือนรบ.อย่ามั่นใจให้มาก

ด้านนายสมพงษ์กล่าวว่า ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับฟังตนจะจดจำ และนำไปดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากรัฐมนตรีในฐานะอา หลาน หรือเพื่อน หรือการเสนอผ่านสภา ทั้งนี้ จะให้ ส.ส.ลงพื้นที่รับเอาปัญหาของชาวบ้านให้ได้มากที่สุด และนำปัญหานั้นเข้าสู่ที่ประชุมของ 7 พรรคเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขให้ได้ดีที่สุด วันนี้หวังใจว่าพี่น้อง จ.มหาสารคามจะให้การสนับสนุน 7 พรรคการเมืองฝ่ายค้าน และให้กำลังใจในการทำงาน และรัฐบาลอย่าได้มั่นใจให้มาก ที่ผ่านมารัฐบาลเสี่ยงประมาทเกินไปหลายครั้ง วันนี้พรรคเล็กพรรคน้อยก็แตก เพราะไม่ชอบให้เรียกว่าเป็นลิง

อนค.โหวตชิงส.ส.นครปฐม1ก.ย.

รายงานข่าวจากพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) แจ้งว่า ในวันที่ 15 กันยายน นายธนธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค อนค. จะลงพื้นที่ จ.นครปฐม เพื่อร่วมประชุมสมาชิกพรรค อ.สามพราน จ.นครปฐม กรณีการเลือกตั้งซ่อมหลังการลาออกของ นางจุมพิตา จันทระจขร โดยในวันดังกล่าวจะมีการประชุมสมาชิกพรรค พร้อมขอฉันทามติรับรองผู้สมัคร ส.ส. ที่จะลงเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เขต 5 จ.นครปฐม ที่วัดนครชื่นชูม ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีแคนดิเดต 2 คน ได้แก่ 1.นายไพโรจน์ชาติ จันทระจขร สามีมของนางจุมพิตา ในอดีตเคยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของนักการเมืองระดับสูงในพรรคไทยรักไทย 2.น.ส.สาวิกา ลิ้มปะสุวณะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 จ.นครปฐม ที่ก่อนหน้านั้นเพิ่งแพ้คะแนนให้

กับ พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร ผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ด้วยคะแนนที่ห่างกันเพียง 147 คะแนน และ 3.นางปภัสนรินทร์ชาติวีรสวัสดิ์ ทั้งนี้ ในการประชุมจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ระหว่างผู้สมัครทั้ง 2 คน ก่อนจะอาศัยการยกมือโหวตจากสมาชิกพรรคในพื้นที่ ที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน และจะได้ข้อสรุปภายในวันที่ 15 กันยายน ก่อนจะรอทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศวันรับสมัคร ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทุกพรรคการเมืองรวมถึงพรรคอนาคตใหม่ที่นางจุฑาเคยเป็น ส.ส. สามารถส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งได้ โดยการสรรหาผู้สมัครต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง

ทั้งนี้ หลังการเลือกตั้ง คะแนนของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อปรับ ส.ส.บัญชีรายชื่อของทุกพรรคการเมืองใหม่ เนื่องจากไม่ใช่การเลือกตั้งที่มีสาเหตุมาจากการทุจริตเลือกตั้ง

‘ไก่อู’ ล่อแห้วแก้อีปลัดสปน.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากประชุม ครม.เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ปรากฏตัวที่ทำเนียบ ท่ามกลางกระแสข่าวอาจได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แทนนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ที่จะเกษียณอายุราชการในปี นี้ โดย พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชานั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุม ครม.วันที่ 17 กันยายนนี้ ที่มีกระแสข่าวว่าอาจมีการ

เสนอชื่อ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลาสุดปรากฏชื่อ พล.อ.ชัยวัฒน์ ไชลิตาภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ การประชุม ครม.เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีมติอนุมัติรับโอน พล.อ.ชัยวัฒน์ ชำราชาการทหาร ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอ

จับตา ‘พล.อ.ชัยวัฒน์’ เป็นตาอยู่

รายงานข่าวแจ้งว่า การโอนย้ายในครั้งนี้มีการจับตาว่า พล.อ.ชัยวัฒน์โอนมาเพื่อจะมานั่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แทน พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ ที่เกษียณอายุ แต่ปรากฏว่าการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการเห็นชอบแต่งตั้ง พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เป็นเลขาธิการ สมช.แทน ซึ่ง พล.อ.สมศักดิ์นั้นเคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม ก่อนจะโอนย้ายจากข้าราชการทหารมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนั้นชื่อของ พล.อ.ชัยวัฒน์ จึงถูกวางตัวให้มานั่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยการผลักดันของ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ผลักดันน้ำลงโขง ลดท่วม8จว.อีสาน

ตั้งเป้าสิ้นก.ย.แห่ง '7ฝ่ายค้าน'ลุยช่วย

กรมชลฯ จัดทัพเคลียร์น้ำท่วม 8 จว.ภาคอีสาน
แห่งทุกพื้นที่ภายในสิ้นเดือนนี้ เปิดศูนย์บัญชาการ
แก้อุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล ดันมวลน้ำกว่า 3 พันล้าน
ลบ.ม.ลงแม่น้ำโขง อีก 5-6 วัน **◆อ่านต่อหน้า 9**

ลดท่วม □ ต่อจากหน้า 1

ชาวบ้านกลับเข้าบ้านได้ ผู้ว่าอุบลราชธานี
เผยระดับน้ำมูลที่สถานีวัดระดับน้ำ M7 ลดลง
1 ซม. มีแนวโน้มลดลง ส่วนแม่น้ำโขงลดลง

20 ซม. ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปแล้ว แต่ยังมีพื้นที่
ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 5 อำเภอริมแม่น้ำมูล
เดือนคนปล่อยข่าวลือมิดเป็นนทกดำเนินคดี
แน่ ส่วนคนมหสารคาม ผัก 7 พรรคฝ่ายค้าน
ไปบอก "ประยุทธ์" ว่าชาวบ้านต้องทำนาข้าว

ปลูกอ้อย-ข้าวโพดไม่ได้ แล้วอย่าให้ราคาข้าว
ตกต่ำเหมือน 5 ปีที่ผ่านมา

ที่ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 ก.ย.
นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชล
ประทาน เป็นประธานเปิดศูนย์บริหารจัดการ
อุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) โดยมี นาย
สมชาย คณาประเสริฐกุล ผอ.สำนักงาน
ชลประทานที่ 7 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ ณ
สำนักงานชลประทานที่ 7

นายทองเปลวกล่าวว่า กรมชลประทาน
จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล
(ส่วนหน้า) ไว้สำหรับใช้เป็นศูนย์บัญชาการ
และบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนชาวอุบลราชธานี ทั้งยัง



ชมคลิปวิดีโอ
ช่วยน้ำท่วม

▲ **ไม่ทิ้งกัน...** สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าฯ ตัวแทนมหาเถรสมาคม นายแพทย์ ลิขิตพัลลภ รมต.สำนักนายกฯ และคณะลงเรือท้องแบน ตรวจเยี่ยม
และถวายเครื่องอุปโภคบริโภคให้พระสงฆ์สามเณรวัดท่ากอกแห่ วัดคูเต่า วัดมณีวนาราม อ.เมือง และวัดข้างหม้อ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

หลังจากนั้นนายทองเปลว ได้ประชุมคอนเฟอเรนซ์กับสำนักชลประทาน ที่ 5-8 บริหารจัดการน้ำ 8 จังหวัดที่ประสบอุทกภัยแนวลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล ได้สั่งทุกพื้นที่ใช้ทุกวิถีทาง หน่วงน้ำและผลักดันน้ำให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ ภายใน 5-6 วันคลี่คลายน้ำออกจากชุมชน ถนน โดยประชาชนจะสามารถกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้ และท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำจะลดลงระดับปกติภายในสิ้นเดือนนี้

“ขณะระดับน้ำ 10.93 เมตร ไหลผ่าน

ที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี ลดลง 4 ซม. จากระดับน้ำสูงสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่ระดับ 10.97 เมตร ซึ่งใช้เครื่องมือผลักดันน้ำ 160 เครื่อง บริเวณแก่งสะพือ อ.พิบูลย์มังสาหาร และ อ.โขงเจียม ที่แม่โขง ระดับน้ำยังต่ำกว่าแม่โขง 1.88 เมตร พร้อมกันนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มทำให้อัตราการระบายน้ำลงสู่แม่โขง 500 ล้านลบ.ม.ต่อวัน ทั้งนี้ระดับน้ำที่ อ.เมืองอุบลฯ สูงกว่าตลิ่ง 3.93 เมตร ฝั่ง อ.วารินชำราบ จะยังทรงตัวอยู่ประมาณ 3-4 วัน เพราะมีมวลน้ำไหลมาสมทบจากน้ำชีและน้ำมูล ได้แก่ กาศสินธุ์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มหาสารคาม อำนาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร และ อุบลราชธานี พื้นที่ท่วมรวม 1,479,519 ไร่ ให้กลับสู่สภาวะปกติทุกพื้นที่ภายในสิ้นเดือนนี้” อธิบดีกรมชลประทานกล่าว

ส่วนนายสุฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วม จ.อุบลราชธานี โดยวันนี้ระดับน้ำมูลที่สถานีวัดระดับน้ำ M7 เมื่อเวลา 06.00 น. ระดับน้ำลดลง 1 ซม. มีแนวโน้มลดลง หรือทรงตัว ส่วนแม่โขงลดลง 20 ซม. แต่ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ 5 อำเภอริมแม่น้ำมูล ได้แก่ อ.เมืองอุบลฯ อ.วารินชำราบ อ.พิบูลย์มังสาหาร อ.ตาลสุม และ อ.สว่างวีระวงศ์

อย่างไรก็ตามทางจังหวัดจะเร่งคืนพื้นผิวจราจร โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ในเมืองอุบลราชธานีที่มีน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวกมากขึ้น ส่วนถนนเส้นทาง

อุบลราชธานี-ยโสธร เปิดให้ประชาชนสัญจรไปมาได้แล้ว 2 ช่องทางจราจร สำหรับมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ร่วมกับทหาร ตำรวจออกลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

นอกจากนี้ ผวจ.อุบลราชธานี ขอให้ประชาชนอย่าได้เชื่อกระแสข่าวลือขอให้ตรวจสอบที่มาของข่าวให้ถูกต้องและมอบหมายให้ตำรวจตรวจสอบข้อมูลข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หากพบข้อมูลข่าวที่บิดเบือนไม่เป็นจริง จะดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทางด้าน นพ.ชงชัย กิริติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 10 ครอบคลุมพื้นที่มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมใน จ.อุบลราชธานีถือว่าผ่านพ้นจากช่วงที่น้ำขึ้นสูงที่สุดไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่ผ่านมา ตอนนี้น้ำเริ่มลดลงเรื่อย ๆ ดังนั้นประเมินแล้วสถานพยาบาลในพื้นที่ โดยเฉพาะ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ที่เป็นห่วงกันนั้นไม่มาจะได้รับผลกระทบจากน้ำแน่นอน แต่อาจจะมีการเตือนสำรองอยู่บ้างเพราะน้ำท่วมทำให้เป็นอุปสรรคต่อการออกหน่วยรับบริจาค จึงอยากเชิญชวนผู้ที่สะดวกสามารถมาบริจาคเลือดได้ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ยังคงมีเลือดเพียงพอต่อการให้บริการ การผ่าตัดต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ตามปกติ

ขณะที่ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (ประสิทธิ์ เจมจุงโร) ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม กรมการมหาดไทย เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ม.ร.ว.ป.ร.จ. ปลัดนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจเยี่ยมและถวายสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับพระสงฆ์สามเณร และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่วัดท่ากอกแห่ง วัดคูเต๋อ และวัดมณีวนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี รวมทั้งที่วัดช่างหม้อ อ.วารินชำราบ

เช่นเดียวกับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพบปะเกษตรกรและมอบถุงยังชีพและหม้ออาหาร

สัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านท่าเยี่ยม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ว่าวันนี้ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย โดยได้ประสานงานกับเขตอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด ที่จะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการโดยทันที และให้รายงานผลมาภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และนำเงินชดเชยมาให้เร็วที่สุด

ในส่วนของ 7 พรรคฝ่ายค้าน จัดกิจกรรมฝ่ายค้านเพื่อประชาชนสัญจร ครั้งที่ 2 นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน นางลดาลัด ลึงค์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรค นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังชนไทย นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ ส.ส. พรรคเสรีรวมไทย พรรคเศรษฐกิจใหม่ และพรรคเพื่อชาติ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ประชาชนบ้านหนองหวาย ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม และบ้านไคร้หุ่น ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ที่ประสบภัยน้ำท่วม

โดยตัวแทนชาวบ้านหนองหวายได้สะท้อนความเดือดร้อนว่า ฝ่ายนายสมพงษ์ไปบอก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม อย่าประกาศให้ชาวมหาสารคาม ห้ามทำนาปรัง เพราะเราทำอาชีพเดียวคือการปลูกข้าวทั้งนาปี-นาปรัง เราปลูกอ้อย-ข้าวโพดไม่ได้ จึงอยากให้รัฐบาลสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวและเครื่องปั้นน้ำ 4 ตัว รวมถึงประกันราคาผลผลิตข้าว อย่าให้ราคาข้าวตกต่ำเหมือน 5 ปีที่ผ่านมา.



สัปดาห์อาทิตย ☆ ต่อจากหน้า 1
เจอเข้าไปเต็มๆ แม้จะใช้ความเป็น
นายกฯ การันตียังไงก็ไร้ผล เรื่อง
มันอยู่ที่ข้อเท็จจริงมากกว่า

ข่าว "เขย่าขวด" สุดสัปดาห์นี้
เหลืออีกเพียงไม่กี่วันก็จะปิดสมัยประชุม
สภาครั้งที่ 1 หลังทำงานกันมาระยะหนึ่ง
คือวันที่ 18 ก.ย.62

เพื่อวันนี้กลายเป็นวันที่ตรงกับ
สภาผู้แทนฯ จะมีเปิดอภิปรายทั่วไปไม่
ลงมติกรณีการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ

แม้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์
ไม่รับคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินได้
ยื่นคำร้องให้วินิจฉัยกรณีดังกล่าว

เหตุผลสำคัญก็คือเป็นเรื่อง
ทางการเมืองของรัฐบาล

ไม่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย
แต่อย่างใด?

ซึ่งด้วยว่าข้อวินิจฉัยดังกล่าวถือว่าเป็น
ข้อยุติ ไม่อยู่ในอำนาจของการ
ตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด

จึงมีการตีความกัน 2 ทางคือถือว่า
จบแล้ว เรื่องนี้ต้อง "ถอนร่าง" ยุติการ
ซักฟอกในสภาแต่อีกด้านหนึ่งเห็นว่าไม่ยุติ

เพราะเป็นเรื่องของสภาในการตรวจสอบ
"ชนวนหลักภัย" ประธานสภาผู้แทนฯ
ยืนยันว่าให้ดำเนินการอภิปรายกันต่อไป
เพราะเป็นเรื่องของสภาไม่เกี่ยวกับ

เอาเป็นว่า...งานนี้เดินหน้าต่อ
อยู่ที่ว่านายกฯ จะชี้แจงอย่างไรเท่านั้น
เนื่องจากการซักฟอกดังกล่าวนี้
ไม่มีการลงมติและไม่มีผลต่อตัวนายกฯ
เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย

แล้วว่าต่อไปโดยปริยาย
แต่จะเป็นเกมในสภาที่จะต้อง
ต่อสู้กันในเกมนี้

พักยกเรื่องนี้เอาไว้ก่อนจนกว่าจะ
ถึงวันนี้แต่ที่มารเร็วมาแรงตั้งพายุลูกใหม่
เมื่อมีการนำเรื่องเก่าเอามาเขย่าใหม่
คดียาเสพติดที่ออสเตอร์เลียพาดพิง
ไปถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ร.มช.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

"มือปราบม้าพยศ" ของรัฐบาล
ในฐานะแกนนำคนสำคัญของพรรค
พลังประชารัฐ

เมื่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยแอนอภยอมรับ
ว่าเป็นคนให้สื่อออสเตอร์เลียหาข้อมูล
เพื่อตีแผ่เรื่องนี้

ถอดหน้ากากออกมาเล่นกัน
ตรงๆเลย

ด้วยการเปิดข้อมูลถึงผลของคดี
นี้อย่างละเอียดด้วยการแจ้งว่าคดีนี้ศาล
ออสซี่สั่งลงโทษจำคุก 8 ปี แต่สารภาพ
แล้วลดเหลือ 4 ปี

อีกทั้งต่อมาก็ยังตีข่าวย้ำประเด็น
ตามมาอีก

แต่ ร.อ.ธรรมนัสยืนยันตรงกันข้าม

ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด
แต่อย่างใด ถูกกักขังแค่ 8 เดือนเท่านั้น

นั่นเป็นข้อกล่าวหาที่พุ่งเข้าใส่ ร.อ.
ธรรมนัสและสะท้อนไปถึง พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกฯ หัวหน้ารัฐบาล

ประเด็นคือ ทำไมแต่งตั้งบุคคล
ที่ขาดคุณสมบัติเป็น "รัฐมนตรี"

ตามมาอีกดอกคือ เรื่องวุฒิการ
ศึกษาของ ร.อ.ธรรมนัสที่ระบุว่า
"ดีออกเตอร์" จากเมืองนอกแต่มีการเปิดโปง
ว่าเป็น "ดร.เกี" มากกว่า

แม้เจ้าตัวจะอ้างว่าของแท้ของจริง
นำหลักฐานออกมายืนยัน

ซึ่งว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง
เพื่อหวังทำลายรัฐบาล โดยมีมือ
ที่มองไม่เห็น "สังการ"

ยุคสมัยปัจจุบันข้อมูลข่าวสารล้วน
เดินทางด้วยความรวดเร็ว การตรวจสอบ
ทุกอย่างจึงทำได้ง่ายจริง-เท็จอย่างไร
ต้องติดตามกันต่อไป

แต่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ว่ากัน
อย่างนั้น

ทว่า "รัฐบาล" นั้นแหละ...
กระเทือนชางมากที่สุด!!!

"ลิขิต จงสกุล"

'เฉลิมชัย' มั่นใจเพิ่มรายได้เกษตรกร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าแม้จะบอกไม่ได้ว่าการเข้ามาของรัฐบาลนี้เกษตรกรจะมีรายได้เท่าไร แต่สิ่งที่รัฐบาลจะทำ หรือกระทรวงเกษตรฯ ต้องทำคือปี 2562 จะทำให้เกษตรกรมีรายได้มากกว่าปี 2561 แน่แน่นอน

รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาภาคการเกษตร อาทิ การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกร ในสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อย และข้าวโพดผ่านเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ จัดให้มีระบบการประกันภัยสินค้า การพัฒนาระบบตลาด ฯลฯ

พร้อมกันนี้ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการขายและเข้าถึงตลาดในรูปแบบต่างๆ การอำนวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่

โดยเฉพาะด้านการตลาด การค้าออนไลน์ ระบบบัญชี เพื่อขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง การส่งเสริม การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร ดูแลเกษตรกรผู้มียาได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน แหล่งเงินทุน โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

สารพันปัญหา?

สาระนาฎ

ชัย เสดคอร์ด chai.n@thairath.co.th

■ **ทุนจีนบุกสวนทุเรียนได้** เรียน คุณชัย เสดคอร์ด

มีข่าวที่น่ายินดีสำหรับชาวสวนทุเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนักลงทุนชาวจีนมาตั้งโรงงานทุเรียนแช่แข็งเพื่อส่งออก ต่อยอดการแปรรูปทุเรียนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภค ยกกระดับคุณภาพทุเรียนไทยมากขึ้น

แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังในระยะยาวนายทุนชาวจีนจะพยายามเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแทนคนไทยคนใต้เดิมด้วยการบีบให้ทำสัญญาเช่าไร่คอนแทรกต์เพื่อชาวจีนจะเข้ามาบริหารจัดการทุกอย่าง คนไทยคนใต้จะกลายเป็นแค่ลูกจ้างเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในประเทศลาวที่มีรูปแบบโรงงานแปรรูปกล้วยหอมและบีบเจ้าของสวนกล้วยสามมะม่วงทำสัญญาเช่าไร่คอนแทรกต์ แพลนตคอนแทรกต์ กลายเป็นคดีความจนต้องปิดโรงงานเมื่อหลายปีก่อน



นักธุรกิจอุตสาหกรรมชาวจีนก็พูดเตือนเรื่องนี้มาด้วย เพราะสงสัยข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่าในสื่อจีนและมีข้อสงสัยว่า ทุเรียนไทยที่นิยมกันของคนจีนจะอยู่ในภาคกลางมิใช่หรือแต่เขาคิดว่าถ้าคนจีนมาดำเนินการและส่งไปก็คงจะได้หมด อนาคตคงจะเอาทุเรียนมุขังกิ่งของมาเลเซียมาผสมด้วยหรือเปล่า จึงไปเปิดโรงงานที่ภาคใต้

ทุเรียนไทยหนาว คู่แข่งบุกหนัก ทุนจีนฮุบสวนได้
 กระเป๋ารถเมล์ไม่พกเครื่องเก็บเงิน **กสทช.**
ส่งเสริมสิทธิคนพิการให้เข้าถึงสื่อที่วีดิทัศน์

ขอบอกเจ้าของสวนทุเรียนทางใต้ว่าอย่าใจอ่อนอย่าเห็นแก่เงินก้อนใหญ่จากนายทุนจีน มิฉะนั้นทุเรียนพันธุ์ทางภาคใต้จะหายไปในอนาคตเขาจะขโมยพันธุ์ทุเรียนได้ไปทำเงิน แล้วต่อไปก็ไม่ง้อเรา.

ศรีราชา เมืองไทย

ตอบ คุณศรีราชา

มีสารพัดเรื่องราวจากคุณศรีราชา (นามสมมติ) แฟนประจำคอลัมน์สารพันฯ ส่งข้อมูลมาต่อเนื่องวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับผลผลิตการเกษตรทุเรียนที่กำลังบูมสุดๆในตลาด โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศจีน ที่นิยมทุเรียนไทยเป็นอย่างมาก ข้อมูลที่เสนอมาทำให้ทราบสถานการณ์ทุเรียนไทยตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกทางภาคใต้ไปจนกระทั่งรูปแบบของพ่อค้านักลงทุนชาวจีนที่กำลังรุกคืบเข้ามาถึงต้นทางการเพาะปลูกในประเทศไทย

นอกจากนี้ มีคู่แข่งทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังตลาดทุเรียนไทยในจีน นอกจากทุเรียนพันธุ์ดัง มุขังกิ่งของมาเลเซีย เห็นว่าทุเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์ก็บุกตลาดหนัก

เชื่อว่าทั้งหมด หน่วยงานภาครัฐทั้งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ น่าจะมีข้อมูลอยู่บ้างแล้ว

ควรอย่างยิ่งจะต้องเตรียมการรับมือมีมาตรการเชิงรุก เพื่อรักษาคุณภาพและตลาดทุเรียนไทย!

ชัย เสดคอร์ด

■ **พนักงานเก็บเงิน ขสมก.** **ไม่พกเครื่องเก็บเงิน** เรียน คุณชัย เสดคอร์ด

ตั้งแต่ ขสมก.ยกเลิกเครื่องอี-ทิกเก็ตที่ข้างประตูและเอาออกไปแล้วและดึงกระดาษสีเขียวที่รับบัตรออกแล้วเดี๋ยวนี้หลายสายรถเมล์ทั้งรถธรรมดา-แอร์ไม่ค่อยพกเครื่องกันแล้วคือ ไม่ชอบเก็บ 2 อย่างอยากเก็บเงินสดอย่างเดียว

แต่รถแอร์สาย 510 วิ่งระหว่างอนุสาวรีย์ชัยฯ-ธรรมศาสตร์ รับบัตรอย่างเดียว ทำไม่ไม่ทำครบทุกสาย รถแอร์ควรทำทุกคัน และรถธรรมดาด้วยให้ผู้โดยสารซื้อบัตรจะได้รูดเครื่องได้



สุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล

ไหนๆขสมก.ก็ประกาศแล้วจะนำบัตรแมงมุมมาใช้และลดพนักงานเก็บเงินภายในปี 2562 แต่ไม่รู้ทำอะไรกันอยู่ ขอให้ ขสมก.และพนักงานทุกคนพกเครื่องรับบัตรที่ทำหน้าที่เก็บเงินบนรถ.

วราทิพย์ ลูกค้า ขสมก.

ตอบ คุณวราทิพย์

ตรวจสอบข้อมูลเรื่องบัตรชำระเงินรูปแบบต่างๆของ ขสมก. ตั้งแต่บัตรอี-ทิกเก็ต เห็นว่ามีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนได้ใช้งานกันไม่นานนักก็มีปัญหายกเลิกเพราะระบบไม่เสถียร

ไหนจะมามีเรื่องเครื่องรูดบัตร ที่เรียกว่าเครื่องอีดีซี (Electronic Data Capture) ในการชำระค่าโดยสารบนรถโดยสารของ ขสมก. เพื่อรองรับการใช้สิทธิบริการรถโดยสารของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นั้นยังไม่รวมบัตรแมงมุมที่จะใช้เชื่อมต่อการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT รถโดยสารประจำทางเรือโดยสาร ทางด่วน มอเตอร์เวย์ ที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีก

ก็น่าเห็นใจพนักงานผู้ปฏิบัติกระเป๋ารถเมล์คองหนักแน่ เพราะต้องเรียนรู้สารพัดบัตรบริการประชาชน

ก็ต้องว่ากันไปตามนโยบายที่ออกมา ส่วนข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อติติงต่างๆที่เสนอมา คงต้องรบกวนผอ.สุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการกองการขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นธุระจัดการให้!

ชัย เฮดเดอร์

ปิดท้ายด้วยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ออกเอกสารชี้แจงเรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนที่การให้เข้าถึง หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการ โทรทัศน์

โดยสำนักงาน กสทช.ระบุว่า ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่องการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิของคนที่การให้เข้าถึง หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการกิจการ โทรทัศน์ ทำให้คนที่การผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพได้

สรุปคือ สื่อดังกล่าวเพื่ออธิบายให้ทราบว่า การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนที่การเป็นไปตามประกาศและมติ กสทช. ที่ได้กำหนดเป็นหลัก การให้ผู้ใช้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลต้องจัดให้มีบริการ โทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ตามสัดส่วนที่กำหนด

เป็นการกำหนดเงื่อนไขเพื่อการส่งเสริมการเข้าถึงสื่อของคนที่การ อีกรายการที่ กสทช. ให้ความสำคัญ!

ชัย เฮดเดอร์

chai.n@thairath.co.th

สว.แจ่มแก่ธรณ. พ่วงปมนิรโทษ

จัส.ส.เปิดทางร่วมศึกษา
ชทพ.ตีกัน-หวั่นทำลุ่ม
7พรรคคิก-สัญญาอีสาน
วาง25ขุนพลซึกฟอก‘ตู’
ธรรมนัสแค้นโดนเล่นงาน
ตั้งวอร์รูมไล่เช็กบิลคนแจ

7 พรรคฝ่ายค้านสัญญาครั้งที่ 2 ลงพื้นที่มหาสารคาม
ฟังปัญหาชาวบ้าน-แจกถุงยังชีพ ‘สมพงษ์’รับปาก
เร่งแก้ไขให้ดีที่สุด พท.ดักคอ‘บักตู’ อย่าอ้างติด
ภารกิจหนีซึกฟอก ส.ว.ชงตั้ง กมธ.ร่วมรัฐสภาแก้
ธรณ. ‘ธรรมนัส’ตั้งวอร์รูม เอาผิดคนกล่าวหา-แฮร์
มัว เชื่อฝีมือพวกจ้องล้มรัฐบาล (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

แก่ธรณ.

ยันทำได้-ซึกฟอกกรณีถวายสัตย์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายศุภชัย โพธิ์สุ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 กล่าวถึง

การอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 แบบไม่ลง
มติในวันที่ 18 กันยายนนี้ กรณีการถวายสัตย์
ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ ของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่าจากการ
หารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทน
ราษฎร และในฐานะที่เป็นผู้พิจารณาญัตติก่อน
บรรจุระเบียบวาระ ได้นำรายละเอียดในญัตติ

ที่ 214 ส.ส.ฝ่ายค้านเสนอ กับคำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในกรณีดังกล่าวมาพิจารณา
ประกอบแล้ว ยังมั่นใจว่าการอภิปรายทั่วไป
สามารถทำได้ตามที่สภาได้บรรจุระเบียบวาระไว้
ก่อนหน้านี้ แม้ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
จะระบุว่า เหตุที่ไม่รับคำร้อง เพราะการถวาย
สัตย์ปฏิญาณไม่ได้อยู่ในอำนาจการตรวจ
สอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด แต่ใน
ญัตติที่ฝ่ายค้านเสนอเพื่อขออภิปรายทั่วไป
นั้น ไม่ถือว่าเป็นการตรวจสอบ แต่เป็นไปเพื่อ
สอบถามข้อเท็จจริง พร้อมเสนอแนะประเด็น
ต่อรัฐบาลเท่านั้น

ย้ำสภาพสอบถามแนะนำได้

“เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องก็ถือว่า
กระบวนการถวายสัตย์ได้จบลงแล้ว แต่
เมื่อ ส.ส.มีข้อสงสัยว่าจะอาจจะไม่ครบถ้วนตาม
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ส.ส.มีสิทธิยื่นญัตติสอบถาม
ข้อเท็จจริงได้ตามกระบวนการของนิติบัญญัติ
ในญัตตินี้ก็ไม่ได้มีเพียงประเด็นเรื่องการถวาย
สัตย์เท่านั้น แต่ฝ่ายค้านยังได้สอบถามถึงราย
ละเอียดของงบประมาณในการจัดทำนโยบาย
ของรัฐบาลด้วย ถือเป็นประเด็นข้อสงสัยว่าขัด
รัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงเป็นการอภิปรายสอบถาม
ขณะที่รัฐบาลก็ชี้แจง กระบวนการก็จบไม่ได้มี
การเอาผิดเอาถูกกัน” นายศุภชัยกล่าว

ชี้ตั้งกมธ.ไม่ได้แก่ธรณ.ทันที

นายศุภชัยกล่าวถึงที่ประชุมสภามาติ
เอกฉันท์ 436 ต่อ 0 ให้มีการเลื่อนลำดับญัตติ
ที่เกี่ยวข้องกับการขอตั้งคณะกรรมการ
(กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ขึ้นมาพิจารณา
ในสมัยประชุมหน้าช่วงเดือนพฤศจิกายนว่า

เชื่อว่าไม่มีปัญหา เพราะมติที่ออกมา ถือว่าสมาชิกทุกคนเห็นร่วมกัน โดยต่างมองเห็นว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เมื่อบังคับใช้ไปแล้ว อาจจะมีส่วนบกพร่องอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ใช่จะแย่งหรือเลวร้ายทั้งหมด ดังนั้น เมื่อมีข้อบกพร่อง สภาก็ศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขเตรียมการรองรับไว้ การตั้ง กมธ.ศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ได้หมายความว่า ต้องแก้กันทันที แต่เมื่อ กมธ.วิสามัญพิจารณาจนเสร็จ ก็ถือเก็บไว้เป็นข้อสอบของสภาผู้แทนราษฎร ถึงเวลาเมื่อไหร่ก็นำข้อมูลนี้ไปประกอบการแก้ไขได้ทันที

พปชร.ไม่ขัดรวมญาติติปชป.

นายวิเชียร ขวาลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการยื่นญัตติด่วนเพื่อขอให้สภาตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่า ปกติญัตติที่เสนอในสภา ถ้าเป็นเรื่องที่มีลักษณะเดียวกันหลายๆ ญัตติสภาจะรวมกันเป็นเรื่องเดียวกัน กรณีของรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมทั้งประเด็นที่ พปชร.เสนอไปคือเรื่องกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ญัตติของพปชร.และพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เหมือนกัน โดยประเด็นนี้เอามาจากนโยบายเร่งด่วนข้อ 12 ของรัฐบาล แต่ของพรรคฝ่ายค้านไม่ได้มีประเด็นนี้

ย้ำต้องประชาคมติถามปชช.

นายวิเชียรกล่าวต่อว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ที่ผ่านกระบวนการประชาคมติ เพราะฉะนั้นในกฎหมายที่ลงประชามติ ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ รับทราบ และรับรองมา ถ้าหากคิดเอาเอง ทั้งฝ่าย ส.ส.หรือฝ่ายใดก็ตามที่มีความเห็น ก็ไม่ควรมองข้ามว่ามีประชาชนกว่า 10 ล้านคนที่รับรองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถ้าคิดโดยไม่ฟังประชาชนมันก็ไม่จำเป็นจะต้องฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าคิดเห็นอย่างไร เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ทั้งนี้ ญัตติที่เสนอในสภาพิจารณาไปตามลำดับ กรณีเรื่องรัฐธรรมนูญที่ได้เลื่อนขึ้นมา แต่สำคัญหรือเร่งด่วนน้อยกว่าจึงจัดลำดับว่าจะไปพิจารณาตอนเปิดสมัยประชุมสภาช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นไปตามลำดับไม่ได้มีการนำมาพิจารณาก่อนเรื่องที่สำคัญกว่า

แย้มรบ.กลัวตกขบวนรีอธธ.

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้าพรรคเพื่อ



ฝ่ายค้านสัญญา - พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ทำกิจกรรมฝ่ายค้านเพื่อประชาชนสัญจร ครั้งที่ 2 พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ ของประชาชนทั่วประเทศ ที่ จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 14 กันยายน

ไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีว่า ความจริงไม่ยากกล่าวถึง เพราะคิดว่านายกฯชอบทะเล เพราะครั้งที่มีการอภิปรายสอบถามเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนก็มีการไป จ.ชลบุรี จ.จันทบุรี แถลง ทะเล ขอวิงวอนให้นายกฯให้ความสำคัญและความสนใจกับพี่น้องภาคอีสานบ้าง เพราะอย่างไรก็ไม่ท่วมทะเลอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ฝ่ายค้านก็โดนฝ่ายรัฐบาลโจมตีว่ามุ่งแต่เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายสมพงษ์กล่าวว่า การที่บอกว่าฝ่ายค้านพูดแต่เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องมองภาพลึกลงไปว่าข้อเท็จจริง เศรษฐกิจที่มีปัญหาตลอด ปีที่ผ่านมาที่ค้าขายกับใครไม่ได้ก็เพราะเกี่ยวกับการรัฐประหาร ตอนนี้เป็นประชาธิปไตยที่คิดว่าเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจะต้องทำไปพร้อมกัน จะทำเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า การเสนอเลื่อนญัตติการตั้ง กมธ.ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วมติออกมาเห็นด้วยถล่มหลายสະท้อนอะไร นายสมพงษ์กล่าวว่า เขากลัวตกรถไฟ หากฝ่ายรัฐบาลไม่เอาด้วย ประชาชนจะต้องเข้าใจว่ารัฐบาลจะไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นเมื่อฝ่ายค้านขอให้มีการแก้ไข ฝ่ายรัฐบาลจึงยกมือเต็มสภา

จัด25ชุมชนพลฆ่าแหละ'บักตู่'

ผู้สื่อข่าวถามถึงการเตรียมความพร้อม

การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกรณีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ในวันที่ 18 กันยายนนี้ นายสมพงษ์กล่าวว่า เบื้องต้นได้กำหนดตัวบุคคลไว้คร่าวๆ แล้ว ในวันที่ 17 กันยายน ก่อนที่จะมีการอภิปรายจะมีการหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่ชัดเจน เบื้องต้น พท.ได้กำหนดตัวผู้อภิปรายไว้ไม่น้อยกว่า 10 คน ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านอาจจะต้องลดหลั่นกันไป รวมแล้วไม่เกิน 25 คน คาดว่าจะใช้เวลาอภิปรายไม่เกิน 15 นาที ส่วนกรอบระยะเวลาการอภิปรายที่กำหนดไว้ไม่ให้เกิดเสียงคืนของวันที่ 18 กันยายนนั้น มองว่ารัฐบาลฉลาดพอสมควรที่จะให้จบภายในวันเดียว สำหรับสัดส่วนการแบ่งเวลาการอภิปรายระหว่างประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนและการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานั้น คงจะแบ่งเวลาในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน

พปช.ปลุกส.ว.เปิดทางแกรธ.

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการที่ประชุมสภามีมติเลื่อนญัตติ ตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นมติเอกฉันท์ว่า แสดงให้เห็นว่า ส.ส.ทั้งสภาได้ตระหนักถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้จริงๆ จำเป็นต้องศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขให้ครบถ้วน เชื่อว่าพรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องเตรียมความพร้อม ส่งคนที่มีความรู้ความสามารถ มีจุดยืน

ที่ชัดเจนในด้านประชาธิปไตย เข้าเป็น กมธ.ใน สัดส่วนของพรรคการเมืองนั้นๆ ไม่ควรส่งคนที่ สร้างปัญหาหรือประเภทฮาร์ดคอร์มาเป็น กมธ. เพราะอาจจะทำให้การทำงานของคณะ กมธ. วิสามัญชุดนี้ไม่ราบรื่นในการทำงาน เพราะใน ขณะนี้ทุกฝ่ายในบ้านเมืองอยากให้ก้าวข้าม ความขัดแย้งในสังคมไปได้ด้วยดี ด้วยการร่วม มือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย โดยสมบูรณ์ตามที่ทุกฝ่ายต้องการ

“จากผลการลงมติเลื่อนญัตติเมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา เป็นการส่งสัญญาณให้ทุก ฝ่ายเห็นว่า ส.ส.ที่เป็นตัวแทนของประชาชน ที่มาจากการเลือกตั้ง มีความเห็นต่อเรื่อง รัฐธรรมนูญไปในแนวทางเดียวกัน จึงอยากให้ ส.ว.ที่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ตระหนักถึงเจตนารมณ์ของมติที่ประชุม ส.ส.ใน ครั้งนี้ และร่วมมือกันผลักดันให้การศึกษาระยะ หนึ่งถึงเจตนารมณ์ของมติที่ประชุม ส.ส.ใน ครั้งนี้ และร่วมมือกันผลักดันให้การศึกษาระยะ หนึ่งถึงเจตนารมณ์ของมติที่ประชุม ส.ส.ใน ครั้งนี้” นายเทพไทกล่าว

ส.ว.แจ่มแagger-พ่วงนิโรโทษ

นายคำณูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณีที่มีสภาผู้แทนราษฎร เลื่อน ลำดับญัตติให้ตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ไว้ในวาระการประชุมต้นๆ เมื่อเปิด ประชุมสมัยหน้า ช่วงเดือนพฤศจิกายนว่า มี ข้อเสนอส่วนตัวว่าต้องการให้การตั้ง กมธ. พิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยมี ส.ว.เข้าเป็น กมธ.ร่วมกันของรัฐสภา เพราะในเงื่อนไขของการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กำหนดให้มี เสียง ส.ว.ร่วมเห็นชอบ 1 ใน 3 ทั้งในวาระ แรกและวาระสาม หากให้ ส.ว.มีส่วนร่วมตั้งแต่ กระบวนการศึกษาแนวทางเชื่อว่าจะทำให้ความ เข้าใจร่วมกันได้ การตั้ง กมธ.ร่วมสามารถทำได้ ตามข้อบังคับประชุมรัฐสภาหรือตั้งได้ผ่าน อำนาจของนายชวน หลีกภัย ในฐานะประธาน รัฐสภา พิจารณาตั้ง กมธ.ร่วมกันศึกษาได้

“หาก ส.ส.ที่เสนอญัตติปฏิเสธร่างการมีส่วนร่วม ของ ส.ว.นั้น ผมไม่ติดใจ แต่ต้องการทดลอง เสนอความเห็นให้สภาพิจารณา เพราะไม่ว่า อย่างไรการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ แม้จะมีเป้าหมายดีแต่เสี่ยง ส.ว.ร่วมลงมติออกไป แต่ขั้นแรกต้องอาศัยเสียง ส.ว.ร่วมลงมติ อยู่ดี” นายคำณูณกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า กังวลหรือไม่ต่อการตั้ง กมธ.ศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ ส.ส. จะไม่สำเร็จเพราะมีประเด็นขัดแย้ง นาย คำณูณกล่าวว่า ไม่กังวล เพราะเชื่อว่า ส.ส.ต้อง พิจารณาในแนวทางที่เป็นความเห็นร่วมกัน อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอเพิ่มเติมด้วยว่าเมื่อ

ตั้ง กมธ.ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ควรขยายประเด็นศึกษาแนวทางการแก้ไขความขัด แแย้งทางการเมืองช่วง 13 ปีที่ผ่านมา และศึกษา ถึงแนวทางการนิโรโทษกรรมบุคคลที่กระทำผิด ในช่วงการประชุมทุกการประชุมทางการเมือง ตั้งแต่ปี 2549-2557 ด้วย

‘ชพพ.’จัดรับร่วมวงแaggerธน.

นายนิกร จานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติ ไทยพัฒนา (ชพพ.) ในฐานะ 1 ใน 8 ผู้เสนอ ญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษา แนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่า เบื้อง ต้นการที่สภาผู้แทนราษฎรมีความเห็นร่วมกัน ในการเลื่อนลำดับการพิจารณาญัตติที่เกี่ยว กับรัฐธรรมนูญถือว่าดีพอสมควร อย่างน้อยๆ ก็เป็นเอกฉันท์ในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นในสมัย ประชุมหน้า หรือในช่วงเดือนพฤศจิกายน นี้ อย่างไรก็ตาม เห็นว่าเมื่อมีการตั้ง กมธ.วิ สามัญฯขึ้นมาแล้ว ก็ควรเชิญรัฐบาลในฐานะ เจ้าของนโยบายเร่งด่วนข้อที่ 12 ที่ได้แถลง ไว้ต่อรัฐสภาส่งตัวแทนเข้าร่วม พร้อมทั้งมีการ เชิญตัวแทนที่เป็นสัดส่วนของคนนอก โดยเฉพาะนักวิชาการ นักกฎหมาย เข้ามาร่วมเป็น กมธ.วิสามัญด้วย เริ่มจากประเด็นที่เกี่ยวข้อง เป็นปัญหากับประชาชนเป็นหลัก อย่าเริ่มด้วย ประเด็นทางการเมืองเพราะอาจจะล่อแหลม โดยเฉพาะเนื้อหาในบทเฉพาะกาล

ติกันส.ว.ตั้งกมธ.ศึกษาตนเอง

นายนิกรกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม การ ดำเนินการเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่อยากให้ฝ่าย การเมืองนำเรื่องนี้ออกไปนอกสภา เพราะควร ปลดปล่อยให้ฝ่ายประชาชนข้างนอกทำประเด็นนี้คู่ ขนานกันไป เช่นเดียวกับ ส.ว. ถือเป็นเรื่องดี ที่จะตั้ง กมธ.วิสามัญของวุฒิสภาในเรื่องนี้ขึ้น มา โดยต่างฝ่ายต่างทำถือเป็นเรื่องดี การที่ ส.ว.บางท่านเสนอให้ตั้ง กมธ.ร่วม 2 สภานั้น คิดว่าสภาผู้แทนราษฎรควรจะเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ได้เสียก่อน แม้ ส.ว.จะเห็นด้วยทั้งหมด แต่ ถ้า ส.ส.ไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน รัฐธรรมนูญจะไม่สามารถแก้ไขตั้งแต่ตั้งแต่ญัตติออกแรกเลย อีกทั้งด้วยธรรมชาติของ 2 สภาที่มองไม่เหมือนกัน ส.ส.ถือว่าอยู่ในมุมที่ใกล้ชิดกับประชาชน แต่ ส.ว.ก็ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับประชาชน แต่ จะมองจากอีกมิติหนึ่ง เช่น มองจากข้าราชการ หรือฝ่ายรัฐมากกว่า ซึ่งถือเป็นธรรมชาติ การที่ ต่างคนต่างเดินโดยตั้งธงให้ตรงกัน นำประเทศ ชาติ และประชาชนมาเป็นหลัก เชื่อว่า ท้าย ที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งก็จะต้องมาเจอกันอยู่ดี

‘ธรรมนัส’อ้างอีกเกมการเมือง

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณี ถูกกล่าวหาว่าวุฒิการศึกษาปริญญาเอกเป็น ของปลอม และสถาบันที่จบการศึกษา ในลอส แองเจลิส ไม่มีมหาวิทยาลัยชื่อแคลิฟอร์เนีย ยูนิเวอร์ซิตี (California University) ว่าเรื่องนี้ ทีมอาจารย์ผู้แทนแคลิฟอร์เนีย ยูนิเวอร์ซิตีออก มายืนยันแล้วว่าสถาบันมีอยู่จริง ที่สหรัฐอเมริกา ตนคงไม่ขอชี้แจงอีก และเรื่องการตรวจสอบ คุณสมบัติก็ถูกตรวจสอบมาแล้ว 2 ครั้ง ตั้งแต่ ปี 2557 ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในนามพรรคเพื่อไทย (พท.) จึงไม่เข้าใจว่า เหตุใดถึงนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็น แต่ก็ทำใจ ได้เพราะเป็นเรื่องการเมืองและมองว่าที่เกิดขึ้น เป็นเกมการเมือง

ตั้งวุฒิสภาฟื้น-แaggerท้วงล้มรบ.

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ขณะนี้ได้ตั้งวุฒิสภาเพื่อ ติดตามการโพสต์ การแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพื่อ รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งการ ชำระด้านความมั่นคงได้ข้อมูลต่างๆมาให้ทันด้วย เชื่อว่าต้องการทำลายความมั่นคงของรัฐบาล โดยคณะทำงานของวุฒิสภาจะบันทึกเก็บหลัก ฐานผู้ที่แชร์ข้อความที่ไม่ถูกต้อง สร้างความเสียหายไปดำเนินคดี และผู้ที่แชร์ต้องยอมรับผล ของการกระทำนั้นด้วย

“เชื่อว่ามีคนที่อยู่ในการเมืองอยู่เบื้องหลัง เรื่องนี้ ผมเองเป็นเพียงด่านแรกของรัฐบาลที่ ถูกทำลาย โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังต้องการให้มีการ เปลี่ยนแปลงรัฐบาล อีกทั้งภูมิหลังกลุ่มเหล่านี้ ต้องการล้มเสถียรภาพของบ้านเมือง ทั้งนี้ ผมขอ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเอาใจจริง เอาใจในเรื่องนี้” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

‘ภูมิธรรม’ชี้ตั้งครม.ต้องฟื้นเชื่อมั่น

ที่จังหวัดมหาสารคาม นายภูมิธรรม เวชย ชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายวิษณุ เครืออม รอง นายกฯ ระบุตามกฎหมายการพิจารณาคุณสมบัติ ของรัฐมนตรีดูแลวุฒิสภาปริญญาตรี นอกนั้นไม่สนใจ ว่า นายวิษณุต้องเข้าใจหัวใจของปัญหา ตอนนี้ นานาชาติกำลังดูความน่าเชื่อถือของประเทศอยู่ ดังนั้น วันนี้อาจเชื่อมั่นเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ เพราะหากไม่มีความเชื่อมั่นก็จะนำไป สู่ปัญหาอีกหลายอย่างที่ตามมา ทั้งการแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจ การเข้ามาลงทุนของต่างชาติ ฯลฯ วันนี้อาจที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยคือ สิ่งที่ถูกคนปรารถนา ต้องปกครองด้วยหลักนิติ รัฐ นิติธรรม อะไรก็ตามที่ทำให้กฎหมายมีความ ศักดิ์สิทธิ์ และมีหลักเกณฑ์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ วันนี้อาจไปพูดว่าจบปริญญาตรี โท หรือเอก

ปัญหาคือทำถูกหรือทำผิดกฎหมาย หรือทำให้ไม่เกิดความมั่นใจว่ารัฐบาลได้เลือกคนดี มีความซื่อสัตย์มาทำหน้าที่ ซึ่งจะเป็นปัญหาในอนาคตว่ารัฐบาลจะทำอะไรได้หลักเกณฑ์ไม่ต้องมี นึกอยากจะเอาใคร อธิบายอย่างไรก็ได้แบบนี้ความน่าเชื่อถือของประเทศจะหายไป และจะนำไปสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่จะยากลำบากขึ้นอีก ดังนั้น ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ายึดหลักเกณฑ์และความถูกต้อง ต้องลงไปดูรายละเอียดอย่าเห็นแก่หน้าใคร ต้องดูว่าหลักการของประเทศต้องเอาคนแบบไหนมาทำงานให้ประเทศ

ย้อนบิกตุ่เลือกคนสนองอำนาจ

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากตรวจสอบแล้วว่าเป็นวุฒิการศึกษาปลอมจะส่งผลต่อคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่ จะต้องมีการรับผิดชอบอย่างไร นายภูมิธรรมกล่าวว่า ต้องการคนดีคนมีความสามารถ และคนที่ซื่อสัตย์สุจริตซึ่งนายกฯพูดคำนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ทำกาารรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ และอ้างว่าต้องการสร้างคนดีมาบริหารประเทศ ดังนั้น วันที่หลักการต้องดูจากจุดนี้ การนำคนมาทำงานได้คัดเลือกบุคลากรที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถแค่ไหน และสามารถนำคนที่ไม่มีที่ครหามาดำรงตำแหน่งได้ หรือวันนี้ประเทศไทยไม่มีคนที่มีความรู้ความสามารถเลยหรือนายกฯต้องรับทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้ชัดเจนขึ้น ถ้าคลุมเครือแบบนี้แสดงว่านายกฯเอาใครก็ได้มาสนองการดูแลอำนาจของตัวเอง

เดือนระวังเป็นจุดจบรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการเรียกร้องให้มีการปรับปรกรม นายภูมิธรรมกล่าวว่า วันที่สี่สถานการณ์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์ตัวรัฐมนตรีของ ครม.ชุดนี้มีมากแล้วจริงๆ ความผิดเริ่มต้นแต่นายกฯกระทำ การไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ทำให้ต่างชาติตั้งคำถามว่าประเทศไทยยังใช้หลักนิติรัฐ นิติธรรมอยู่หรือไม่ ทั้งนี้ ก็จะได้มีการอภิปรายตามมาตรา 152 ต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามว่า ถือเป็นอาการของคนของตัวเองแม้จะทำความผิดหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า เรื่องนี้บั่นทอนเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของรัฐบาล ถ้าเป็นรัฐบาลที่ยึดหลักกฎหมายเป็นตัวตั้ง ไม่ว่าจะฝ่ายไหน พวกใคร หากทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดี หากไม่ทำตามจะกลายเป็นว่าพวกเราทำอะไรก็ได้ แต่หากไม่ใช่พวกเราทำอะไรไม่ได้ สิ่งนี้เป็นจุดจบของระบบและของผู้บริหารประเทศหลายคน เพราะไม่ทำอะไรให้โปร่งใส ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป จะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้

7พรรคฝ่ายค้านลุยสัจจครั้งที2

ที่จังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการประสานงาน พรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน) นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค พท. นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรค พท. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค พท. นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังประชาชนไทย นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ (ปช.) นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรค พท. นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และ ส.ส.มหาสารคาม อาทิ นพ.กิตติศักดิ์ คนสาสวัสดิ์ และนายสุทิน คลังแสง ลงพื้นที่ทำกิจกรรมฝ่ายค้านเพื่อประชาชนสัจจ ครั้งที่ 2 โดยได้ลงพื้นที่บ้านหนองหวาย อ.เมืองมหาสารคาม เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้าน โดยชาวบ้านได้สะท้อนถึงปัญหาการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งที่รู้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รับน้ำมาเสมอ วันนี้ต้องการบีบน้ำเพิ่มเพื่อนำน้ำออกจากพื้นที่ให้ไวที่สุด ไม่เช่นนั้นน้ำจะท่วมขังอยู่ยงยืนนานเป็นเดือน นอกจากนี้งบประมาณของรัฐบาลนำไปจัดสรรลงโครงการใหญ่ๆ ที่ชาวอีสานเข้าไม่ถึง วันนี้ชาวอีสานแทบไม่ได้ปลูกข้าว จึงอยากให้ฝ่ายค้านไปขออนายกฯอย่าประกาศห้ามทำนาปรัง และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมถึงประกันราคาข้าวอย่าให้เหมือน 5 ปีที่ผ่านมา และจำเป็นต้องการงบประมาณเพื่อจัดสรรแหล่งน้ำ และการสร้างรายได้

เดือนรบ.อย่ามั่นใจให้มาก

ด้านนายสมพงษ์กล่าวว่า ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับฟังตนจะจดจำ และนำไปดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากรัฐมนตรีในฐานะอา หลาน หรือเพื่อน หรือการเสนอผ่านสภา ทั้งนี้ จะให้ ส.ส.ลงพื้นที่รับเอาปัญหาของชาวบ้านให้ได้มากที่สุด และนำไปปัญหานั้นเข้าสู่ที่ประชุมของ 7 พรรคเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขให้ได้ดีที่สุด วันนี้หวังใจว่าพี่น้อง จ.มหาสารคามจะให้การสนับสนุน 7 พรรคการเมืองฝ่ายค้าน และให้กำลังใจในการทำงาน และรัฐบาลอย่าได้มั่นอกมั่นใจมาก ที่ผ่านมารัฐบาลเสียงปรี่มน้ำก็พลี่ยงพล้ำหลายครั้ง วันนี้พรรคเล็กพรรคน้อยก็แตก เพราะไม่ชอบให้เรียกว่าเป็นลิง

ทำงานเต็มที่ลืมิว่าเคยเป็นรบ.

จากนั้นคณะ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เดิน

ทางไปบ้านไคร่น้อย อ.กันทรวิชัย ซึ่งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเพราะที่นาจมน้ำเสียหายอย่างสิ้นเชิง ซึ่งขณะนี้งานอำเภอกำลังสำรวจความเสียหายเพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุดนี้ คณะแกนนำ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ขึ้นรถอีแต่น เพราะถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรเป็นหลุมบ่อ น้ำขังเงินองและบางจุดทางถูกตัดขาดขณะที่นายสุทินนั่งมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านลงไปดูนาข้าวของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากท่อบริเวณประตูระบายน้ำระบายน้ำไม่ทัน

นายนิคมกล่าวว่า ฝ่ายค้านทำงานกันเต็มที่เพราะลืมิตัวเนื่องจากเคยเป็นรัฐบาลมาตลอด มี ส.ส.ที่มาจากพี่น้องประชาชน พอเห็นปัญหาก็นทนไม่ได้ที่จะรีบลงไปแก้ไขทันที กลายเป็นว่าน้ำท่วมมากระยะหนึ่ง นายกฯ ยังไม่ลงพื้นที่ แต่ 7 พรรคฝ่ายค้านลงพื้นที่พบประชาชนไม่รู้จักที่ต่อที่ที่แล้ว

อนค.โหวตชิงส.ส.นครปฐม15กย.

รายงานข่าวจากพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) แจ้งว่า ในวันที่ 15 กันยายน นายธนธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค อนค. จะลงพื้นที่ จ.นครปฐม เพื่อร่วมประชุมสมาชิกพรรค อ.สามพราน จ.นครปฐม กรณีการเลือกตั้งซ่อมหลังการลาออกของ นางจุมพิตา จันทรชวร โดยในวันดังกล่าวจะมีการประชุมสมาชิกพรรค พร้อมขอฉันทามติรับรองผู้สมัคร ส.ส. ที่จะลงเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่เขต 5 จ.นครปฐม ที่วัดนครชื่นชุ่ม ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีแคนดิเดต 2 คน ได้แก่ 1.นายไพรัชโชติ จันทรชวร สามีของนางจุมพิตา ในอดีตเคยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของนักการเมืองระดับสูงในพรรคไทยรักไทย 2.น.ส.สาวิกา ลิ้มปะสุวัฒน์ธนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 จ.นครปฐม ที่ก่อนหน้านั้นเพิ่งแพ้คะแนนให้กับ พ.ท.ลินธพ แก้วพิจิตร ผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ด้วยคะแนนที่ห่างกันเพียง 147 คะแนน และ 3.นางปภัสนิทร ชาติธีรสวัสดิ์ ทั้งนี้ ในการประชุมจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ระหว่างผู้สมัครทั้ง 2 คน ก่อนจะอาศัยการยกมือโหวตจากสมาชิกพรรคในพื้นที่ ที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน และจะได้ข้อสรุปภายในวันที่ 15 กันยายน ก่อนจะรอทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศวันรับสมัคร ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทุกพรรคการเมือง รวมถึงพรรคอนาคตใหม่ที่นางจุมพิตาเคยเป็น ส.ส. สามารถส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งได้ โดยการสรรหาผู้สมัครต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย

พรรคการเมือง

ทั้งนี้ หลังการเลือกตั้ง คะแนนของผู้ที่ได้
รับการเลือกตั้ง จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อปรับ
ส.ส.บัญชีรายชื่อของทุกพรรคการเมืองใหม่
เนื่องจากไม่ใช้การเลือกตั้งที่มีสาเหตุมาจากการ
ทุจริตเลือกตั้ง

'ไก่อู' ส่อแห้วเก้าอี้ปลัดสปน.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจาก
ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ์ ได้ปรากฏตัวที่ทำเนียบ ทามกลาง
กระแสข่าวอาจได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรง
ตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แทน
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปี นี้ โดย พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุม ครม.วัน
ที่ 17 กันยายนนี้ ที่มีกระแสข่าวว่าอาจมีการ
เสนอชื่อ พล.ท.สรรเสริญนั่งเก้าอี้ปลัดสำนัก
นายภานั้น ล่าสุดปรากฏชื่อ พล.อ.ชัยวัฒน์
ไชยติงกา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
มานั่งเป็นปลัดสำนักนายภแทน ทั้งนี้ การ
ประชุม ครม.เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มี
มติอนุมัติรับโอน พล.อ.ชัยวัฒน์ ข้าราชการ
ทหาร ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อ
ทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามที่นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี เสนอ

จับตา'พล.อ.ชัยวัฒน์'เป็นตาอยู่

รายงานข่าวแจ้งว่า การโอนย้ายในครั้งนี้มี
การจับตาว่า พล.อ.ชัยวัฒน์โอนมาเพื่อจะมานั่ง
เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
แทน พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ ที่เกษียณอายุ แต่
ปรากฏว่าการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
ที่ผ่านมา มีการเห็นชอบแต่งตั้ง พล.อ.สมศักดิ์
รุ่งสิตา เป็นเลขาธิการ สมช.แทน ซึ่ง พล.อ.
สมศักดิ์นั้นเคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง
กลาโหม ก่อนจะโอนย้ายจากข้าราชการทหาร
มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนั้น
ชื่อของ พล.อ.ชัยวัฒน์ จึงถูกวางตัวให้มานั่ง
ปลัดสำนักนายภโดยการผลักดันของ พล.อ.
วิลาศ อรุณศรี อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี